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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันจันทร์ที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  เวลา  09.00   น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
..................................................... 

ผู้มาประชุม 
 1. นายชานล ธนระพีโชติ  ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายเจษฎากร บัวแสง   รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายเกษม ชวฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นายจิรนันท์ เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายธัชทร อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายนพดล พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายนิวัฒน ์ ปลั่งศิร ิ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ใจตรง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายประสิทธิ์ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายประเสริฐ เอราวัน   สมาชิกสภาเทศบาล 
 12. นายพงษ์ดนัย ไผ่เบญจพร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายละออ บุญส่ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 14. นายสนธ ิ ชัดไธสง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 15. นางสาวสมมาศ สันคำ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 16. นายไสว มัชฌิมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
 17. นายสุพจน์ แก้วเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 18. นางสุภาภรณ ์ คำภูเงิน   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางจงจิต แซ่เหีย   สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาป่วย) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ 
 2.  นายกฤษฏ์ ชัยมาตย์  รองนายกเทศมนตรี 
 3.  นายวรพล ภัคสุขชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 4.  นายมนัส  มาซา   รองนายกเทศมนตรี 

  5.  นายกฤติธี  ปิยะพรมดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  6.  นายศิริศักดิ์   อรุณเดชาชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  7.  ร.ต.อ.ศิริชัย  ปลัดขวา  รองสารวัตรจราจร 
  8.  นางกฤติยา  พิมพ์ชารี  ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ 
  9. นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 
  10. นายเอกณัฏฐ์  ตระกูลรัมย์  รองปลัดเทศบาล 
  11. ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม ลาปราบ   รองปลัดเทศบาล 
  12. นางสาวพัทธวรรณ ปุริตา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  13. นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสง่า  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
  14. นายอิทธิพล  พวกเมืองพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 
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 15. นายสัญญา  โม้อ้อน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
 16. นางสาวรัชภรณ์ โพธิวิเศษ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 17. นางอัญชิสา  วงษ์จันฬา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 18. นางสุกัญญา  จันทร์ภักด ี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 19. นายปารณัท  รุจิชยากูร  ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
 20. นางวิลาวรรณ  จันทรัง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2  
      อนุบาลสาธิต 

21.  นายประดิภาส   คล่องดี  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
22.  นางสาวสุพิชญา พันธเสริม  คร ู

  23. นางกิติมา  อะสุรินทร์  หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ 
 24. นางสาวกมลชนก มหาชน  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 
 25. ส.ต.อ.ทนงศักดิ์  ศรีกันยา  เจ้าหน้าที่ ตร. 
 26. นายบัญชา  เศรษฐภักดี  ประธานชุมชนเจนจบทิศ 
 27. นายอนุชา  พุทธศรี  ประธานชุมชนซอยแก้วทรานี 
 28. นายสมชาย  โมกไธสง  ประธานชุมชนศาลเจ้า 
 29. นายวันชัย  สอนอินทร์  ประธานชุมชน บ.ข.ส. 
 30. นายทองใบ  ทองทา  ประธานชุมชนประเสริฐแก้ว 
 31. นายอำพล  ขุ่มด้วง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 32. นางธนัตพร  พรมวันทา  ประธานชุมชนอุตรนคร 
 33. นางสาวพัชรา  ใสจูง   ประธานชุมชนห้วยทราบ 
 34. นางวาสนา  คำสิงห์  ประธานชุมชนคลองชลประทาน 
 35. นายธนดล  กิติวิจารณ์  ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 36. นางสาวจำเนียน นวลไธสง  ประธานชุมชนตลาด 1,2,3 
 37. นางลมุล  ราชเข่ง  พนักงานจ้าง 
 38. นางวงเดือน  จันพรม  พนักงานจ้าง 
 39. นางนภพร  ปะเถตัง  พนักงานจ้าง 
 40. นางพิศมัย  ลามพัฒน์  พนักงานจ้าง 

 41. นายนพดล  พุทธิศักดิ์แสง  พนักงานขับรถยนต์ 
 42. นายอาทิตย์  ประวันโน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 43. พ.ต.ท.สังวร  สิกขา   ประธานชุมชนประปา 
 44. นายพรพระอินทร์ อักษรเสือ  ประธานชุมชนกกแดง 
 45. นายภูมิพัฒน์  แสงภู   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 46. นางสุพิชฌาย์  ราชเข่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 47. น.ส.พัชรินทร์  โพธิราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 48. นางสาวชลิดา  แก้วตรีวงค์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 49. น.ส.วรรณภา  วงษ์จันลา  ผช.จพง.ธุรการ 
 50. น.ส.สิรินทิพย์  ทองนพคุณ  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 51. นางทัศชญา  พุทธศรี  พนักงานจ้าง 
 52. นายศิระ  แสนนรินทร์  พนักงานจ้าง 
 53. นายฐิติพงศ์  สุวรรณประสิทธิ์ พนักงานจ้าง 
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 54. นายประจวบ  สารกูล  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 55. นางจีรพันธ์  เนตรพิฑูร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 56. น.ส.แพรวประภา โคตรพานิชย์  พนักงานจ้าง 
 57. นางสาวรุ้งลักษณ์ จันทร์สงคราม  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 58. นางสาวฐิณัทดา แซ่ฝ้าย  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 59. นางอุทัยวรรณ์  มงคลอุทก  นักการ 
 60. น.ส.วรรษมน  วรจิตร  พนักงานจ้าง 
 61. นายพฤกษ์  สิริวารินทร์  พนักงานจ้าง 
 62. จ่าเอกสายันต์  นรสาร  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
 63. น.ส.ธิดารัตน์  ขุ่มด้วง  พนักงานจ้าง 
 64. น.ส.สุภสัสรา  สอนบาล  นักการ 
 65. นางสาวนิชาภา  เศษภักดี  นักการ 
 66. นายเลอสันติ์    นามบุดดี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา       เวลา  09.00 น. 

  เมื่อได้เวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล 
    นายชานล  ธนระพีโชติ จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุม 
 
นายชานล  ธนระพีโชติ สวัสดีครับ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เป็นการเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 

ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผมต้องเรียน
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งท่านจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  อยู่ระหว่างการเดินทาง และ    
ท่านจงจิต  แซ่เหีย ขอลาป่วย ซึ่งวันนี้ถือว่าองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมจะเข้าสู่
วาระการประชุมเลย ซึ่งมันได้ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้ว แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งวันนี้
ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับเกียรติจากท่านร้อยตำรวจเอกศิริชัย  ปลัดขวา รอง.สวป.     
สภ.บ้านไผ่ ซึ่งเป็นตัวแทนท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ อย่างนั้นผมจะเข้าสู่วาระ
การประชุมเลยนะครับ  ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  อ่านประกาศ  เรื่อง การเปิด
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  2566  ขอเชิญครับ  

   
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน    ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เรื่อง    เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566 

                -------------------------------  

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ครั้งแรก  ประจำปี  2565 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565   ได้มีมติกำหนดการประชุม
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2566  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  
2566  เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน   30 วัน  นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามความนัยมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  จึงประกาศเปิดประชุมสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2566  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  
2566  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  30  วัน   
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566 
 

                      ชานล  ธนระพีโชติ 
                       (นายชานล  ธนระพีโชติ) 

                       ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ที่จบไปแล้วนั้น เป็นประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เรื่อง  เปิดประชุมสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  เมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2566  ซึ่งผมจะดำเนินการต่อเลยนะครับ 

ก่อนที่จะดำเนินการผมขอแนะนำท่านแขกผู ้มีเกียรติหนึ ่งท่าน ซึ ่งได้ให้เกียรติมาร่วม         
การประชุม คือ ท่านกฤติยา พิมพ์ชารี ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่  ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่ง
เลยนะครับ   

มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  วันนี้มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทราบ   จำนวน   4   เรื่อง   ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล   เรื่องท่ี 1  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม 
  ฉบับที่  4  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2565 

  เรื่องท่ี 2  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 4  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2565 

   เรื่องท่ี 3  ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1   ลงวันที่  19  มกราคม  2566 
   เรื่องท่ี 4  แนะนำพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหาร 
  ที่ได้รับการแต่งตั้งและโอนมาดำรงตำแหน่ง   จำนวน   5   ราย 

1. นางสาวกมลชนก  มหาชน  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด 
งานโรงเรียน  ฝ่ายแผนงานและโครงการ   กองการศึกษา 

2. นายอำพล  ขุ่มด้วง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด   
งานธ ุรการ ฝ ่ายแผนงานและงบประมาณ กองย ุทธศาสตร ์และ
งบประมาณ 

3. ว่าที่ร้อยโทเพียรศักดิ์  พิมพ์จ่อง  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ สังกัด งานบริการและเผยแพร่วิชาการฝ่ายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ ่งท่านนี ้ตอนนี้      
ติดราชการนะครับ 

4. นางสาวสุพิชญา  พันธเสริม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่  สังกัด กองการศึกษา 

5. นายศิวพร  สังสรรค์ศิริ  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   กองการศึกษา 

  ขอเชิญพนักงานเทศบาลและพนักงานครูได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาล ขอเชิญทุกท่าน 
 แนะนำตัวครับ 
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นางสาวสุพิชญา  พันธเสริม กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ครู ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวสุพิชญา 

พันธเสริม  โอนย้ายมาจากโรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต มีผลเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  
2566 ในตำแหน่ง ครู คศ.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โอนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 
ดิฉันขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสได้กลับมาร่วมพัฒนานักเรียนที่นี้ ดิฉันจะ   
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเต็มความสามารถคะ ขอบคุณคะ 

นายศิวพร  สังสรรค์ศิริ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ กระผม นายศิวพร 

สังสรรค์ศิริ โอนย้ายมาเมื่อ 16  กุมภาพันธ์  2566  มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ สังกัด กองการศึกษา ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่นี้และจะปฏิบัติให้เต็มความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบา้น
ไผ่ต่อไปครับ  

นางสาวกมลชนก  มหาชน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านค่ะ  

ดิฉัน นางสาวกมลชนก  มหาชน  โอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง     
อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี มีผลเมื่อวันที ่  4  มกราคม  2566  มาดำรงตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต้องขอบคุณ      
คณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้โอกาสดิฉันได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผก่็
จะถือโอกาสนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มศักยภาพ ขอบคุณคะ 

นายอำพล  ขุ่มด้วง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ  กระผม   

นายอำพล  ขุ่มด้วง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่  16  
มกราคม  2566 กระผมขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกเทศมนตรี ที่ให้ความกรุณา
ผมโอนย้ายกลับมา ผมก็จะขอทำหน้าที ่และปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถครับ 
ขอบคุณครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ที่จบไปแล้วนั้น เป็นการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ท่ีโอนย้ายมาประจำที่เทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองบ้านไผ่ ขอเชิญทุกท่านเข้าประจำที่ได้เลยครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 ผมขอ 

ประกาศเพิ่มเติม ซึ่งวันนี้ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ วันนี้จะมี     
การประชุมเรื ่องผังเมือง ณ ห้องประชุมไผ่เงิน เวลา 13.30 น. โดยทางผังเมืองจังหวัด      
เป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือแขกผู้มีเกียรติท่านใด
ที่ให้ความสนใจก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังได้นะครับ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องแจ้ง     
นะครับ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 นะครับ  

ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
-  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  26  ธนัวาคม  2565 

 
นายชานล  ธนระพีโชติ ผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี   2565   เมื่อวนัที่  26 ธันวาคม  2565   
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ซึ่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
ได้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
(ไม่มี)  ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  26  
ธันวาคม  2565  กรุณายกมือขึ้นครับ (เห็นชอบ  16  เสียง)   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ไม่เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ  (ไม่เห็นชอบ -  เสียง)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดงดออก
เสียงกรุณายกมือขึ้นครับ  (งดออกเสียง  -  เสียง)  

มติที่ประชุม    เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
  ประจำปี พ.ศ. 2565   เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2565  เป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  2566 และ 
 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2567   
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญ ท่านเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562  บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  
 สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาล 

กำหนด  และในมาตรา 24 วรรคสี่ ได้บัญญัติไว้ว่า สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนด 
 ไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประกอบกับระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21  การกำหนดจำนวน         
สมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี                  
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ 
สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความใน ข้อ  11  มาบังคับโดยอนุโลม   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 

นายชานล  ธนระพีโชติ ตามท่ีท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายไปแล้ว  ผมขอเชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลได้เสนอครับ   ขอเชิญท่านสุพจน์  แก้วเจริญ  ครับ 
นายสุพจน์  แก้วเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  2566  ดังนี้  
  สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  มีกำหนดระยะเวลา  30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1   
  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2566   
                          สมัยที่ 3 ประจำปี 2566  มีกำหนดระยะเวลา  30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1   
 เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2566                         
 สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   มีกำหนดระยะเวลา  30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1   
 เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช  2566 
 
                  



๗ 
 

 สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2567  มีกำหนดระยะเวลา  30  วัน  เริ่มตั้งแต่ 
 วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  2567  ถึงวันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์
พุทธศักราช   2567   

นายชานล  ธนระพีโชติ ตามท่ีท่านสุพจน์   แก้วเจริญ  ได้เสนอ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  (ผู้รับรองถูกต้อง)     
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  (ไม่มี)  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมต ิ

ที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี 2566  และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567  ตามที่  
ท่านสุพจน์   แก้วเจริญ  เสนอ กรุณายกมือขึ้นครับ  (เห็นชอบ  16  เสียง)  สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบด้วย  กรุณายกมือขึ้นครับ (ไม่เห็นชอบ  -  เสียง) สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดงดออกเสียง  กรุณายกมือขึ้นครับ  (งดออกเสียง  -  เสียง) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจำปี พุทธศักราช 
2566   

 สมัยท่ี 2  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน มิถุนายน 
พุทธศักราช 2566  ถึงวันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2566   

 สมัยท่ี 3  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน สิงหาคม 
พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน สิงหาคม พุทธศักราช  2566   

 สมัยท่ี 4  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน ธันวาคม 
พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช 2566 

  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พุทธศักราช 2567   
มีกำหนดระยะเวลา  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2567  
ถึงวันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2567 เป็นเอกฉันท์  (จำนวน  16  เสียง) 
  

นายชานล  ธนระพีโชติ ผมจะอ่านเรื่องการเสนอเรื่องวาระการประชุมอีกครั้ง ตามที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนด 
ประธานสภาเทศบาล สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  ประจำปี พุทธศักราช  2566   
 สมัยที่ 2  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน มิถุนายน 

พุทธศักราช 2566  ถึงวันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2566   
 สมัยที่ 3  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน สิงหาคม 

พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน สิงหาคม พุทธศักราช  2566   
 สมัยที่ 4  มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือน ธันวาคม 

พุทธศักราช  2566  ถึงวันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พุทธศักราช 2566 
  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี  พุทธศักราช 2567   

มีกำหนดระยะเวลา  30  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2567  ถึง
วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2567 ก็แจ้งตามระเบียบวาระการประชุมให้ 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ตามที่แจ้งนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่วาระอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวาระที่ 4 
ซึ่งท่านนายกเทศมนตรี ได้ทำหนังสือถึงผม ที่ ขก 5401/   ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566 
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2566  เรียนประธานสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล จำนวน  ๑  ฉบับ  
ด้วย ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้แจ้งกำหนดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจำปี  2566  ในวันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุม



๘ 
 

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้  อาศัยอำนาจตามความใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึง
ฉบับที่  2  พ.ศ. 2554) ข้อ 56  วรรคสอง  ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติ  
ตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได้ เพ่ือให้การ
ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเป็นไปด้วย  ความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว 
จึงขอมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้าไผ่/
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่/ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่/
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง   
บ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง หรือแถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล    
แทนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นาย
ประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบนะครับ 
ทางนายกเทศมนตรี ซึ่งได้ทำหนังสือถึงผมนะครับ และแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบว่าใน
วาระอ่ืน ๆ ที่มีการอภิปรายก็อาจจะต้องชี้แจงว่าท่านนายกเทศมนตรีอาจจะมอบหมายให้กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผมอ่านรายละเอียดไปแล้วตอบแทนได้นะครับ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
  
นายชานล  ธนระพีโชติ ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  ซึ่งเป็นเรื่องอ่ืน ๆ ก็จะทำความเข้าใจกับท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทั้ง 3 เขต ว่าด้วยมติเดิมเราไม่ได้เรียงเขต ผมใช้คำว่ามติครั้งที ่

ผ่านมาที่ประชุมได้ลงมติไว้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความพร้อมที่จะอภิปรายในวาระ
อื่น ๆ ก็ให้ยกมือ ผมขานชื่อท่านท่านก็อภิปราย แต่ผมจะดูว่าเมื่อผู้อภิปรายมีเนื้อหามาก
พอสมควรแล้ว ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
อภิปรายเอาไว้ เพ่ือไม่ให้มันมากเกินไปจะได้มีข้อมูลในการซักถามต่อได้ อันนี ้ผมเรียน      
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตามนี้อย่างนั้นผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืน ๆ เลยนะครับ ไม่ทราบว่า
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  กระผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ ก็
เมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสภาเทศบาล ได้กรุณาได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องข้อบังคับ ข้อที่ 56 วรรค
สอง ในส่วนของทางผู ้บร ิหาร โดยนายกเทศมนตรี สามารถมอบหมายให้กับทางรอง
นายกเทศมนตรี หรือเจ้าของหน่วยงานงบประมาณที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งท่านก็ได้แจ้งข้อบังคับในที่ประชุมไปแล้ว แต่ผมต้องขอตั้งข้อสังเกต
นิดนึงว่าคำถามที่สมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายถ้าเกี่ยวข้องในเรื ่องของนโยบาย  ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีได้เป็นคนแจ้งนโยบาย 9 ข้อทั้งหมดในวันที่แถลงนโยบายนี้ต้องขอความ
กรุณาให้ท่านเป็นผู้ตอบเอง ถ้าเป็นกรณีเรื่องด้านเทคนิคตัวเลขหรืองบประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรก็
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ท่านได้แจ้งที่ประชุม พอดีผมในวาระอื่น ๆ ผมต้องขอ
อนุญาตนิดนึงพอดีได้รับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 3 ฉบับ ได้มีโอกาสได้
เปิดดูหลาย ๆ โครงการที่จะเข้าเพ่ิมเติมในแผนไม่ว่าจะเป็นปี 2566  ปี 2567-2570 ก็ขอ



๙ 
 

อนุญาตตั้งเป็นข้อสังเกต พอดีเอกสารก็อยู่ในมือเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ถ้าจะดูก็
เปิดดูนะครับ ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลจะขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนที่แผน
ดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การเข้าไปในเรื่องของการจัดงบประมาณในโอกาสต่อไป โครงการแรกนี้
อยู่หน้าที่ 2 จะเป็นโครงการแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ 1 โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนประชุมธนสาร (ชุมชนโนนสวรรค์) วัตถุประสงค์ก็คือ
เพื่อปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ให้ได้มาตรฐานและความสะดวกในการสัญจร อันนี้คือโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนประชุมธนสาร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 421.05 เมตร ความกว้าง  8  
เมตร  ถึง 8 เมตร 15 เซนติเมตร โดยวิธีแอสฟัลท์ฮอตมิกซ์อินเพรสลิสซิ่งรีไซกิ้ง ต้องขอ
อนุญาตนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่าเอสซีโอเวอร์เลย์ ผมต้องขออนุญาตนะครับ ถ้าโครงการ
นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงของถนนประชุมธนสาร ช่วงรอยต่อที่จะไปถนน
มิตรภาพ เพราะว่าความยาวขนาด 421.05 เมตร แต่สิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตสักนิดนึงว่าถนน
เส้นนี้หลังจากโครงการนี้ ในโอกาสต่อไปที่จะนำบรรจุงบประมาณเข้าสภา ท่านทราบไหมว่า
มันกจ็ะมีโครงการต่อเนื่องอยู่ตรงแยกโรงน้ำปลา ถ้าผมจำไม่ผิดตรงนั้นก็ยังเป็นกรณีพิพาทใน
เรื่องของโครงการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจริง ๆ แล้วท่านก็ได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจะปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเจ้าเงาะ ผมถามว่าในลักษณะเดียวกันนี้ ในเมื่อถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักเข้า
ในเขตเทศบาล กรณีที่ท่านจะไปรีไซกิ้งหรือโอเวอร์เลย์ 421.05 เมตรนี้ แล้วท่านทราบไหม
ว่ารถออกจากมิตรภาพจะเข้าถนนสายนี้ก็คือถนนประชุมธนสารนี้วิ่งมาด้วยความยาว 400 
เมตรเศษ แล้วก็จะต้องมาเจอถนนที่มีปัญหาพิพาทกันอยู่เวลานี้ รถก็จะชะลอความเร็วอย่างไร 
ในเมื่อท่านเอาโครงการของถนนเจ้าเงาะมาจ่ายขาดเงินสะสมนี้ โครงการนี้ท่านย่อมทำได้ 
ท่านเข้าประชาคมสิครับ และก็ทำต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันมันก็จะเป็นหน้าตาของ
บ้านเมืองเรา เวลานี้นะครับ โครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการนี้ 
ตอนนี้ถนนในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องสัญจรไปมา และเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่ประชาชนจะต้องใช้นี้ผมว่าตรงนี้ท่านก็บรรจุต่อเนื่องไปเลย ทำประชาคมแล้วก็มา
ขอรับความเห็นชอบในสภาเกี่ยวกับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการไปแล้วใน
โครงการถนนเจ้าเงาะ อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเรื่องแรกก็คงใช้เวลาสภานิดเดียวขออนุญาต ถัดไป
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตก่อนที่ท่านจะเอานำเข้าสู่สภา เพื่อจะขออนุมัติเห็นชอบ กรณี
โครงการที่ 2 ก็คือแผนงานศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการโครงการที่ 1 โครงการฝึกทักษะ
พื้นฐานกีฬาฟุตบอล สำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ส่งเสริมเข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอล ตอนนี้กลุ่มเป้าหมายที่ท่านได้เข้าแผนไว้นี้คือเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลที่
มีอายุตั้งแต่ 9 - 11 ปี ผมว่าอายุ 9 – 11 ปี กับโครงการงบประมาณ 500,000 บาท ท่าน
ทำไมไม่ตั้งแต่ 9 – 18 ปี อย่างน้อย ๆ เด็ก 18 ปี มันก็เข้าสู่การคัดสรรไปเป็นฟุตบอลอาชีพ
หรือฟุตบอลลีกในระดับประเทศมันจะมาขาดช่วงอยู่แค่ 9 – 11 ปี ท่านไม่ได้ต่อยอดให้ครบ
ไปถึงกรณีที่จะเข้าสู่นักฟุตบอลอาชีพหรือนักฟุตบอลลีกต่าง ๆ อันนี้ผมฝากไว้ด้วย เพราะว่า
ท่านตั้งงบต่อเนื่องไว้ตั ้งแต่ปี 2566-2570 ถ้าเป็นการส่งเสริมเพื่อจะต่อยอดไปถึงการ
ประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ของท่านนี้ช่วยกรุณาขยายรุ่นอายุเพ่ิมเติมให้ด้วยนะครับ เอา
อย่างนี้ได้ไหมครับ ผิดพลาดทางเทคนิคผมขออนุญาตสองเรื่องก่อน แล้วเดี๋ยวจะขออภิปราย
เพ่ิมเติมอีกครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
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นายธัชทร  อภิโชติดิลก  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  กระผม นายธัชทร  อภิโชติดิลก  สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสริมจากท่าน   
สท.นิวัฒน์ เรื่อง หน้า 7 ของ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี 2566 – 2570 
ปีละ 500,000 บาท เป้าหมายก็คือเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในส่วนนี้
เห็นด้วย และยินดีมากที่ท่านใส่ใจเด็กและเยาวชนก็มีความเห็นพ้องกันกับท่านนิวัฒน์ ปลั่งศิริ 
ก็คือน่าจะเป็น 9 – 18 ปี ซึ่งตอนนี้หลายแห่งในอำเภอบ้านไผ่ที่มีสนามฟุตบอลเกิดใหม่ ๆ แต่ที่
อยากจะอภิปรายก็คือในส่วนของสนามฟุตบอลที่สวนสาธารณะโนนสว่าง ตอนนี้ชำรุดทรุดโทรม
มาก และผมไปออกกำลังกายที่นั่น ปรากฏว่าก็มีเด็กน่าจะ 9 – 11 ปี นี้ล่ะครับ  2 – 3 คน และ
ก็มีบางวันที่พ่อกับลูกมาเล่น ลูกบอลก็ยังเป็นลูกบอลเก่า ๆ เป็นหนังกลับแล้วลมก็ไม่มี ไฟแสง
สว่างก็ไม่มี สนามฟุตบอลตรงนี้ก็ท้ังร้าวและสกปรกมีหญ้าขึ้น ตรงนี้อยากให้ทางฝ่ายบริหารเข้ามา
พิจารณาจะซ่อมแซมปรับปรุงอย่างไร เพื่อเป็นการส่งเสริมตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เราจะเข้าแผน
ตั้งแต่ปี 2566 – 2570 นี้งบประมาณผมว่าน่าจะเจียดซ่อมได้ฝากทางท่านประธานสภาเทศบาล
ด้วยว่าในเมื่อเราจะพัฒนาในส่วนนี้แล้วก็อยากให้แวะไปดูหน่อยว่าเขามีคนเล่น แต่ทีนี้ถ้าจะให้
ขึ ้นมาเล่นที่มาออกกำลังกายหรือซ้อมที่สนามเทศบาลนี้ก็คงลำบาก ตามที่ผมไปเห็นและได้
บันทึกภาพและก็ได้สอบถามก็คือเด็กเขาก็อยากเล่นนะครับ ถ้าอย่างไรจัดสรรงบประมาณส่วนนี้
เข้าไปส่งเสริมให้ด้วย ต่อไปเลยนะครับ ในแผนพัฒนา หน้าที่ 10 โครงการติดตั้งระบบควบคุม
สัญญาณไฟแบบปรับตัวได้ ในปีงบประมาณ 2566 จุดที่สามแยกปั๊มคอสโม่ เดี๋ยวนะครับผมข้าม
อะไรไปหรือเปล่า เดี๋ยวขอกลับมาที่หน้า 9 ก่อนเมื่อสักครู่นี้ข้ามไป โครงการเดียวกัน โครงการ
ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับตัวได้ Adaptive Signal Control สี่แยกยามาฮ่า ในแผน
นี้ก็คือปี 2566 จำนวนเงินถึง 3,500,000 บาท ตัวนี้ผมอยากให้ทบทวนหน่อยก็คือราคานี้ 
3,500,000 บาท นี้ได้บ้านหลังหนึ่งกับที่ดินแปลงหนึ่ง หมู่บ้านศุภาลัยเลยนะครับ มันไม่น่าจะ
ถึงขนาดนี้ ผมก็ไม่ทราบว่า  Adaptive Signal Control มันจะเป็นอย่างไร คืออยากเสนอแนะว่า
บางเรื่องถ้าเราเอาของที่มีคุณภาพสูงหรือว่ามีเทคโนโลยีสูงมาก ๆ การซ่อมแซมเราคือทุกครั้งก็
ต้องเรียกบริษัทมา ถ้าเขาไม่สนับสนุนในการบำรุงรักษาหรือว่าต่อไปหมดสัญญาแล้วนี้มันจะเป็น
ปัญหาให้เรา จริง ๆ แล้วในส่วนของสัญญาณไฟจราจรทั้ง 3 แห่ง ผมขอรวบรัดเลยก็คือสี่แยกยา
มาฮ่า ตรงหน้าธนาคารธนชาต และก็ตรงปั๊มคอสโม่ รวมเบ็ดเสร็จทั้งสามงานนี้สักปี 2566 และ 
2567 นี้ 8,900,000 บาท ซึ่งดูแล้วนี้มันขัด ๆ อยู่ จริง ๆ ในส่วนของการจะซ่อมแซมหรือว่า
ปรับปรุงอะไรตามที่ผมสืบค้นขอยกตัวอย่างที ่บุรีร ัมย์ ที ่ดูจากการทำสัญญาอยู ่ประมาณ 
800,000 กว่าบาท ต่อจุด และอันนี้ก็คือเดินลอยทั้งหมดไม่ใช่เดินสายใต้ดิน เป็นการเดินลอย
เพ่ือให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา ผมไม่ได้เห็นแย้งว่าสมควรจะต้องซ่อม แต่ว่าราคามันสูงไป จุดตรงสี่
แยกยามาฮ่านี้ถึง 3,500,000 บาท นี้ถ้าเทียบกับหมู่บ้านศุภาลัยหลังหนึ่ง บ้านพร้อมที ่ดิน 
ทั้งหมดทั้งสามจุดนี้ 8,900,000 บาท อย่างไรอยากให้ทบทวนในแผนว่าจริง ๆ ถ้าจะขอออก
ความคิดเห็นก็คืออยากให้ทางที่เขาชำนาญการอย่างแขวงการทางหรือใครก็ได้ที ่เขาทำเรื ่อง
เกี่ยวกับไฟจราจรนี้ลองประเมินให้หน่อย เพราะว่าถ้าใช้เทคโนโลยีสูง ๆ มาก สักหน่อยเราก็จะ
ตามเทคโนโลยีไม่ทัน เอาเป็นแบบว่ากลาง ๆ ช่างของเราสามารถที่จะซ่อมได้ถ้าเป็น PLC หรือว่า
เป็นแมกเนติก ส่วนที่เห็นที่ชำรุดอยู่นี้ก็คือตู้คอนโทรล ในฐานะที่ผมเรียนทางนี้มาก็คือ     ตู้
คอนโทรลนี้มันตั้งอยู่ ตู้คอนโทรลไฟสัญญาณจราจรตั้งอยู่กับพื้นความชื้นมันทำให้ระบบมันพัง 
และพวกหนูพวกแมลงบางทีมันก็เข้าไปทำรังมันก็กัดสาย ผมยังไม่เคยเห็นว่าในตู้นี้ใช้ระบบอะไร 
แต่ปกติก็จะเป็นแมกเนติก แต่ไม่ทราบว่าตู้ของเทศบาลเรานี้จะเป็น PLC หรือยังนะครับ ถ้ามี
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โอกาสก็อยากจะขอเข้าไปดู ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังท่านนายกเทศมนตรีด้วย   
นะครับ ว่าอย่างไรอยากให้ทบทวนหน่อย 8,900,000 บาท นี้รู้สึกว่าจะสูงมาก อีกหน้าที่ 14 
มาต่อกันที่หน้า 14 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในส่วนของจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศ UV  จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท และก็หน้า 14 ข้อ 2 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบฝังใต้เพดานเครื่องละ 55,000 บาท เป็นเงินทั้งหมด 440,000 บาท ตัวฆ่าเชื้อนี้ผมไม่ติด
ใจเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องปริมาณของความจุของห้องกับความสัมพันธ์ของ
หลอด UV ที่จะมาฆ่าเชื้อ เพราะว่าห้องประชุมนี้สูง แต่ว่าที่ติดใจก็คือจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
แบบติดผนังตรงนี้นี่ถ้าเป็นไปได้การติดผนังนี้ผนังเพดานของเราสูง ห้องประชุมสูงมากเวลาจะ
ซ่อมแซมแต่ละทีมันลำบาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทราบว่าได้ออกแบบสามารถที่เป็นช่องชาร์ป
เข้าไปซ่อมได้หรือเปล่า ถ้าเป็นไปได้อยากให้พิจารณาเป็นเครื่องตั้งพื้นจะได้เปลี ่ยนหรือว่า
ซ่อมแซมง่าย อย่างเปลี่ยนการเมนเทนแนนซ์ ค่าเมนเทนแนนซ์มันจะได้ลดลง แล้วการติดผนังนี้ 
ผมไม่เห็นด้วยเลย เพราะว่ามันไม่มีช่องระบายอากาศ การจะฟอกอากาศมันจะต้องมีเข้าและออก 
ถ้ามีแต่เข้าไม่มีออก อย่างนี้ท่านก็ต้องเปลืองไส้กรองหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องเรียกแต่ช่าง       
ซึ่งช่างของเราเมนเทนแนนซ์ไม่ได้ก็ต้องเรียกบริษัท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่จะเข้ามาหลังจาก       
ที่หมดระยะประกัน การอยู่สูง ๆ มากมันต้องไปหานั่งร้านหาอะไรมาถ้ามันมีระบบที่ว่าตั้งพ้ืน 
เรื่องการฟอกอากาศก็ถือว่าเป็นเรื ่องดี แต่ว่าอยากให้พิจารณาใหม่ว่าการติดตั้งบนฝ้าเพดาน 
เพราะว่าฝ้าเพดานนี้ตามที่เคยเห็นที่รื้อลงมาเที่ยวก่อนนี้ไม่ทราบว่ามันจะรับน้ำหนักคนข้างใน
หรือว่ามันต้องมุดเข้าไปตามระยะห่าง เวลาจะซ่อมมันจะต้องเจาะหรืออะไรประมาณนั้นถ้าตั้งอยู่
กับพื้นเรายังเห็น เมนเทนแนนซ์ง่าย ฝากไว้นะครับท่าน อีกเรื่อง เรื่อง Solar Paddle Wheel ก็
คือเครื่อง หน้าที่ 20  เครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากน้ำชะขยะ 
ตรงนี้ที่ทางสเปคเขาระบุไว้ที่ 350 W เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ตกเครื่อง
ละ 40,900 บาท จำนวน 3 เครื่อง ตามที่ผมไปค้นสเปคดูตัวนี้น่าจะใช้กับที่บ่อบำบัดน้ำเสียที่
ไซส์ขยะ อยากให้ทบทวนแผนตัวนี้ซึ่งอยู่ในปีงบประมาณ  2566 ถ้าดูจากภาพแล้วมอเตอร์อยู่
แค่ 350 W มอเตอร์ตัวเล็กมาก และใช้ไฟสามารถที่จะใช้เป็นสองระบบก็คือ  เป็นโซลาร์เซลล์ 
24 Volt และก็เป็น 220 Volt ได้ก็คือสลับกันใช้ แต่หลัก ๆ ก็คือมันจะกลายเป็นของเล่นไปครับ 
เพราะว่าดูจากสเปคตัวนี้มันมีใบพัดอยู่แค่ 4 คู่ 8 ใบ และกำลังวัตต์อยู่แค่ 350 W จริง ๆ ตัวบ่อ
กักน้ำเสียของเรา ผมว่าค่าออกซิเจนในน้ำนี้มันจะต่ำมาก ๆ แล้วก็มีความเป็นกรดจริง ๆ ตัวนี้
น่าจะออกแบบเป็นทุ่นลอยซึ่งมีมอเตอร์กำลังขับเป็นแบบลอกชาร์ตีอากาศ ผมตีไว้ขั้นต่ำน่าจะอยู่
ประมาณสัก 10 แรง ซึ่งที่เคยเข้าไปดูที่บ่อขยะนี้มีการเดินสายระบบจำหน่ายแรงต่ำทีเฟรชลงไป
แล้ว แล้วทีนี้ท่านก็มาออกแบบเป็นระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งโซลาร์เซลล์ตัวนี้ผมว่ามันไม่เหมาะดูจาก
จำนวนวัตต์ที่ตีอากาศมันเหมือนถ้านึกภาพที่บ่อกุ้ง จริง ๆ  บ่อกุ้งเขามีเป็นข้างละประมาณ       
20 – 30 ตัว แต่ตัวนี้มีแพหนึ่ง ชุดหนึ่งจะมีใบอยู่แปดใบสี่คู่ซ้ายสองขวาสอง ซึ่งมันจะตีอากาศได้
เฉพาะผิวน้ำ เพราะรัศมีการตีนี้ วงของใบพัดนี้มันต่ำมันก็ได้แต่ผิวอากาศตัวที่จะดึงน้ำจากข้างล่าง
มาผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ อย่างน้อย ๆ ก็บำบัดคือการเติมอากาศนี้ถ้าเป็นรอบช้าเป็นทุ่นลอย
ใช้มอเตอร์แรงสัก 7 – 10 แรงนี้น่าจะเวิร์คกว่า เพราะว่าน้ำที่ออกจากบ่อกรองขยะที่ผ่านมิเดีย
ออกมา มาถึงบ่อพักนี้ค่าโอดีคือออกซิเจนในน้ำนี้มันจะต่ำมากแทบจะไม่มีเลย และก็มีสาร
แขวนลอยสารประกอบเยอะ ในส่วนของแผนมีที่จะฝากให้ท่านฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาก็มีแค่นี้  
แต่ว่ายังมีของพี่น้องประชาชนฝากมาอีก  เรื่องการขายของบนทางเท้า บนถนน อันนี้หลายท่าน
เจอผมก็ฝากให้ท่านนายกเทศมนตรีวันนั ้น ท่านนายกเทศมนตรีก็แจ้งมาแล้วว่ามีแผนที่จะ
ดำเนินการแต่ว่าไม่ทราบว่าทำไมจะต้องเป็นเดือนเมษายน ทางชาวบ้านก็ฝากถามมา เพราะเขาก็



๑๒ 
 

ฟังการประชุมอยู่ สองก็คือเรื่องการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม 220     ล้านบาท ตอนนี้เขต 1 
ของผมนี้เรียกได้ว่าผลกระทบจากการก่อสร้างนี้จะมีมากกว่าทุกเขต โดยเฉพาะประปา 1  หนองลุ
มพุก  สุขาภิบาล 9  ถนนมนตรี และถนนเจนจบทิศ อันนี้อยากขอความชัดเจนว่าชาวบ้านอยาก
ทราบว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่ เพราะว่าใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์ และการค้าการขายแต่ละ
คนก็เป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดผลกระทบและเกิดความไม่สำเร็จของงานเหมือนที่ผ่านมา เพราะว่า
ระยะเวลาในการดำเนินการตามที่ทราบมาก็คือสามปี ในส่วนของทางประธานชุมชนฝากมาอย่าง
ของชุมชนตลาด 1,2,3  แจ้งว่ารองบประมาณจากทางฝ่ายบริหารเรื่องเพ่ิมชุดเครื่องเสียงกระจาย
เสียงและกล็ำโพงที่ชำรุดแจ้งมานานพอสมควรแล้วครับ อยากให้เข้าไปช่วยดำเนินการให้ด้วย และ
ก็ไฟตรงร้านชัยฝั่งตลาดตรงลุงร้านขายดอกไม้ว่าตอนนี้ก็ยังมืดอยู่ขอไปแล้วหลายครั้ง ตอนแรกขอ
สปอร์ตไลท์ แต่ทีนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอยากได้แสงสว่างฝั่งนี้ ของผมก็มีเรื่องอภิปรายเท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ  ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์   ปลั่งศิร ิครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  ผม นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  ต้องขออนุญาตต่อเนื่องนะครับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ขออนุญาตต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ก่อนที่ท่านธัชทรจะ
ได้อภิปราย ผมขออนุญาตมาที่หน้า 5  โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข  และส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพดี ชื ่อโครงการคือ โครงการอยู่อย่างปลอดภัยทำอย่างไรให้ปลอดโรค 
งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคพร้อมหาแนวทาง
ป้องกันและรักษา ตอนนี้ผมไม่ทราบว่า 50,000 บาท ที่ตั้งไว้นี้จะตั้งไว้ตรวจสุขภาพของ
บุคลากรเทศบาลหรือจะคัดกรองอย่างไร เพราะว่ารายละเอียดนี้งบประมาณ  50,000 บาท 
นี้ซึ่งเป็นโครงการใหม่ยังไม่เคยได้เห็นในเทศบัญญัติที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะตรวจโรคกันอย่างไร 
ค่าใช้จ่ายเอาที่ไหน 50,000 บาท นี้ครับ อยู่อย่างปลอดภัยทำอย่างไรจะให้ปลอดโรค อันนี้
ขออนุญาตชี้แจงด้วยนะครับ ผมก็คงจะไม่แตะในเชิงลึกมาก ขออนุญาตมาที่หน้า 9 ก็ขอ
อนุญาตเสริมเพิ่มเติมจากที่ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านธัชทรได้กล่าวไปถึงเรื่องโครงการติดตั้ง
ระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับตัว Adaptive Signal Control สี่แยกยามาฮ่า สี่แยกคอส
โม่ และสี่แยกธนาคารธนชาต งบประมาณรวมทั้งหมด 8,900,000 บาท ตอนนี้ผมไม่ทราบ
ว่าเจ้าหน้าที่งบประมาณนี้ไปเอาข้อมูลมาจากไหน กรณีที่ท่านได้ใช้ศัพท์ทางเทคนิคนี้ไม่ว่าจะ
เป็นเรื ่องของวัตถุประสงค์ ซึ ่งท่านบอกว่าเป็นการจัดการจราจร  (Efficieney) (Energy 
Saving) ภาษาอังกฤษท่านก็ตกหล่น ท่านใช้เป็นตัว n จริง ๆ ตรงนี้ใช้เป็นตัว c ก็คงอาจจะดู
ในกูเกิลแล้วตรงนี้ก็อาจจะพิมพ์เร็วไปนิดนึง ผมก็ไม่ทราบว่า Adaptive Signal Control การ
ปรับตัว ปรับตัวอย่างไรครับ กรณีที่มีรถสัญจรไปมาในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนี้ ระบบ Adaptive 
Signal Control หรือภาษาไทยนะครับ ปรับตัว Adaptive Signal Control นี้ ถามว่าถ้ารถ
มันมาน้อยนี้มันจะตัดสัญญาณเองหรืออย่างไรครับ ถ้าเกิดรถมาน้อยตัดสัญญาณเองแล้วคัน
สุดท้ายมันอาจจะวิ่งพรวดมาตอนที่ไฟกำลังตัดนี้อุบัติเหตุเกิดไหมครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ จริง 
ๆ อยากจะขอไปดูว่าระบบไฮเทคขนาดนี้มันล้ำสมัยมีที่ไหนเขาใช้กันบ้าง เพราะอย่างที่ท่านธัชทร
ได้กล่าวเอาไว้ว่างบประมาณสูง สูงจริง ๆ ผมเกรงว่าใช้งบประมาณขนาดนี้แล้ว กรณีไฮเทคขนาด
นี้เดี๋ยวมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนนาฬิกาอีพีเอสที่หอนาฬิกา พอถึงเวลาก็ค่าเมนเทน
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แนนซ์ ค่าซ่อมบำรุงหลังจากหมดระยะประกันนี้ใครจะมารับผิดชอบในจุดนี้ก็ฝากทบทวนสัก
นิดนึงสำหรับโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรก็ฝากนะครับ อันนี้ก็เป็นแค่แผน แต่ก่อนที่จะเอา
เข้าสภานี้ ขอให้มีการปรับปรุง และก็ตอบคำถามสมาชิกสภาเทศบาลในสภาให้ด้วย และที่ผมถาม
ย้ำว่านวัตกรรมอย่างนี้ที่ไหนมี เทศบาลไหนมีบ้างก็ช่วยชี้แนะเดี๋ยวสมาชิกสภาเทศบาลก็จะเข้าไป
ดูระบบการทำงาน เพื่อจะมาประกอบในการอภิปรายและพิจารณาเห็นชอบโครงการ ผมขอหน้า
ถัดมาคงจะไม่พูดนะครับ เรื่องนี้พอดีท่านธัชทรได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานทั่วไปของ
สำนักปลัดเทศบาลเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ แบบ Hi Performance 
อันนี้ก็คงไม่ต้องกล่าวแล้ว เพราะจริง ๆ เราก็ไม่มีก่อนหน้านี้เราก็อยู่กันมาหอประชุมนี้ก็อยู่กันมา
เกือบ  20 ปี ตอนนี้โควิดก็หมดแล้ว แต่เราก็ต้องมาใช้งบประมาณเกือบ 400,000 บาท ผมก็ไม่
รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปก็เรื่องไส้กรอง เรื่องอะไรต่อมิอะไรก็ฝากด้วย เพราะท่านอภิปรายแล้ว ผมคงไม่ซ้ำ
ไปอีก ตอนนี้ผมขออนุญาตมาที่หน้า 15 นี้ก็จะเป็นโครงการบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล 
ข้อที ่ 6  แผนงานบริหารทั ่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   จัดซื ้อเครื ่อง
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2  จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 
120,000 บาท  ความจำเป็นวัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร ขอย้ำนะครับ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร แท็ปเล็ต 6 เครื่อง 
คณะผู้บริหารมีกี่ท่าน รวมทั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี 7 ท่าน    
ยังไม่ครบยังขาดอีกเครื่องหนึ่ง ใช้กันจริงกี่ท่านครับ 120,000 บาท อันนี้ผมฝากนิดนึงก็ลองดู
ทบทวนแผนหรือจะอย่างไรหรือยังจะเอาเข้างบประมาณ เอาเข้าสภาก็สุดแล้วแต่ท่าน ให้ไปตั้ง
ข้อสังเกตสักนิดนึงว่าปัจจุบันนี้งบประมาณในส่วนเกี่ยวกับเรื่องครุภัณฑ์หรือวัสดุสำนักงาน ผมดู
แล้วก็เยอะแผนเพิ่มเติม จริง ๆ อยากจะให้ไปทำนอกรั้วเทศบาล ไปทำกับพี่น้องประชาชนที่เขา
กำลังรอไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของหินคลุก ลูกรัง หลอดไฟ ไฟส่องสว่าง กระจก ทางร่วมทางแยก 
โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดฝากไว้ด้วยว่าลองทบทวนดู แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในแผนก็มีอีก
หลายเรื่องแต่ด้วยความเกรงใจสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่านก็คงจะมีอะไรอภิปรายเดี๋ยวขอขึ้น
รอบถัดไปนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ผมขออนุญาตท่านสมาชิกสภาเทศบาลก่อน  
ประธานสภาเทศบาล ท่านอภิปรายก็หลายเรื่อง ผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้บริหารได้ตอบในแผนก่อน ได้ครับ  
 ถ้าอย่างนั้น ขอเชิญท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  กระผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องเดียว คือ เรื่องการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 

ทั้ง 3 จุด สืบเนื่องจากท่านธัชทรและท่านนิวัฒน์ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ ในความเห็น
ของกระผมก็คือว่าในฐานะที่เคยเป็นตำรวจเก่าก็รู ้เกี ่ยวกับเรื ่องการจราจรไฟสัญญาณนี้ 
ตอนนี้ทราบว่ามันมีปัญหามาทั้ง 3 จุด เริ่มจากจุดแรกก็คือ แยกธนาคารธนชาต จะเป็นไฟ
เหลือง ไฟแดง ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ซึ่งผมเคยถามช่างปุ๊บอกว่าเป็นที่ระบบของผู้รับเหมาและ
ยังไม่สามารถแก้ไขให้ได ้ความปลอดภัยบางคนก็บอกว่ามาจากขอนแก่นตีสามก็ต้องรอไฟแดง
ถ้าเกิดเขามาดักยิงผมจะทำอย่างไร เรื ่องนี ้ก็ทราบปัญหาแล้วหลายครั ้ง จุดที ่ 2 ก็คือ       
แยกคอสโม่ขณะนี้แยกคอสโม่ไฟเสียทั้งระบบคือถ้าเราไม่มีไฟเขียวไฟแดงมันจะมีไฟกระพริบ
แต่ว่าซ่อมไม่ไหวแล้ว เครื่องมันแก่ เครื่องมันเก่ามันก็เลยตายอยู่อย่างนั้น และก็มีหนังสือจาก
นายช่างโยธาของเทศบาลเรานี้แหล่ะถึงหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเกี่ยวกับเรื ่องรายงาน
ไฟสัญญาณจราจรสี ่แยกยามาฮ่าและแยกคอสโม่ เพราะว่าเนื ่องจากการใช้งานมาเป็น
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เวลานานทำให้บอร์ดไฟสัญญาณเกิดการชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน และเพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้สัญจรไปตามปกติ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงขอเปลี่ยนอุปกรณ์
เมนบอร์ดไฟสัญญาณใหม่ทั้ง 2 ที่ เรื่องนี้หลาย ๆ ท่านผมก็เห็นลงในเฟสบุ๊ค ในไลน์ต่าง ๆ 
บอกว่าความปลอดภัยกลางค่ำกลางคืนไม่มีสัญญาณไฟกระพริบแล้วจะมีอุบัติเหตุเกิ ด        
แต่ตอนนี้ยังไม่เกิด แต่ก็กลัวจะเกิดข้างหน้า รวมกระทั่งสี่แยกยามาฮ่า  ถ้าดับแล้วนี้จะไม่มีไฟ
กระพริบเลยมันอาจจะเสียตรงจุดนั้นมันน่าจะเสียทั้งระบบ ได้เฉพาะเวลาธรรมดา ผมมี
ความคิดเห็นว่าไฟที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ ถ้าผมนับได้ผมจำได้ว่าผมสำรวจมายังไม่มีการเปลี่ยนซึ่งเป็น
รุ่นเก่า ถ้าเปรียบเสมือนรถยนต์ก็คือรถเก่า เก่ามากเขาเรียกว่าซ่อมไม่ข้ึนแล้ว  แล้วไม่ทราบว่า
การตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้แค่ 50,000 บาท ต่อปี ถามว่าพอไหมครับ ซ่อมครั้ง
หนึ่ง 9,000 – 15,000 บาท การซ่อมแซมครั้งหนึ่ง แล้วตั้งไว้ 50,000 บาท นี้ 3 จุด 
อย่างไรก็ไม่พอครับ ขออนุญาตชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านผู้มีเกียรติได้ทราบ
ว่างบประมาณมันเป็นแบบนี้แล้วก็สัญญาณไฟมันหลายปี และคราวนี้ไปดูที่ ผมขออนุญาต    
ชี้ประเด็นครับ ที่เมืองพล บ้านผมเองนี้แหล่ะครับ ระบบไฟเป็นระบบดิจิตอลจริง ๆ ระบบไฟ
เป็นระบบดิจิตอลสี ่แยกนี ้เขาจะมีกล้องทั ้ง 4 ด้าน ด้านใดที ่ไม่มีรถ ก็จะเป็นไฟแดงอยู่
ตลอดเวลา แล้วก็รัน ๆ ระบบไป ถ้ารถด้านไหนเยอะเขาจะปล่อยรถด้านเยอะไปก่อน จนกว่า
รถคันนั้นจะมาจอดแล้วกล้องแทงเข้าไปที่แยกจุดนั้นว่ามีรถ ไฟมันจะเป็นระบบอัตโนมัติไปดู
ได้เลยที่เมืองพลทั้ง 3 จุด หน้าโรงพยาบาลเมืองพล แยกไปหนองสองห้อง และก็แยกต้นตาล 
อันนี้ผมไปประสพกับตัวเอง เพราะผมกลับไปเยี่ยมบ้าน บ้านเกิดผมอยู่ที่นั่น โนนศิลาก็ใช่ครับ 
แยกโนนศิลาก็เป็นระบบดิจิตอลแล้ว แต่ส่วนเรื่องที่ว่าราคาแพงไปไหมก็ต้องตรวจสอบ       
เราสามารถตรวจสอบทางบริษัทหรือลองไปติดต่อว่าบริษัทนี้เปรียบเทียบกันในราคาบริษัทนี้
กับบริษัทนี้หลาย ๆ บริษัท บริษัทไหนราคาถูกกว่า และคุณภาพใกล้เคียงกันเราก็น่าประสาน
แบบนั้น ผมเข้าใจในความห่วงใยของท่านสมาชิกสภาเทศบาล เพราะว่างบประมาณมันไม่ใช่
น้อยจุดแยกยามาฮ่า 3,500,000 บาท แยกธนาคารธนชาต 2,700,000 บาท แยกคอสโม่ 
2,700,000 บาท ผมเข้าใจครับ รวมแล้วก็ประมาณ 8,900,000 บาท จริง ๆ เพราะว่าเรา
อยากใช้งบประมาณให้คุ้มค่า แต่คราวนี้ว่าการซ่อมแซมทุกวันนี้มันมีประกันก็คงจะทราบอยู่
ว่ามีประกันก็ไม่เกินปีสองปี ถ้าหลังจากหมดประกันแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่สามารถซ่อมได้ 
บริษัทอ่ืนไม่มีสิทธิ์เหมือนระบบกล้องวงจรปิดเหมือนกันให้ช่างเขามาทำบริษัทนี้มาทำ แล้วให้
บริษัทอื่นมาแก้ไม่มีทางหรอกครับ เพราะเขาจะทำอะไรของเขาจะมีเทคนิคอะไรต่าง ๆ    
ต้องเป็นบริษัทเดิม ค่าซ่อมนี้ถามว่าทำไมบางที 9,000 บาท บางทีทำไม 12,000 บาท หรือ 
15,000 บาท เพราะการสูญเสียหรือการเสียหายของแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันและเรานี้
ความรู้สู้เขาไม่ได้ เขาเป็นช่างเรื่องนี้ เขาว่ามาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตามนั้น ตามบิล ผมเข้าใจครับ 
แล้วก็อยากจะได้ใหม่ ๆ แล้วมันจะเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับสภาชุดนี้ว่าเราได้เปลี่ยนไฟฟ้า
ทุกด้านในสมัยยุคของเรา ความเจริญมาเปลี่ยนในยุคนี้ แต่เข้าใจในสมาชิกสภาเทศบาลที่
ห่วงใยก็ท่านนายกเทศมนตรีและท่านผู้บริหารก็ตรวจสอบในเรื่องราคาตามที่ท่านแจ้งเข้ามา 
ขอบพระคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้ออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ของสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่าน ขออนุญาตท่านรองประธานสภาเทศบาลนิดนึง 
 ให้ตอบก่อนมันเยอะ เดี๋ยวท่านผู้บริหารจะขอเป็นช่วงก็ได้ครับ ท่านจะมีอะไรเสริมท่านเสริม 
  ขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเจษฎากร  บัวแสง ครับ 
 



๑๕ 
 

นายเจษฎากร  บัวแสง  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
 ทุกท่านครับ  ดูในแผนพัฒนา แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ ข้อที่ 1 หน้าที่ 7 

โครงการฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ตรงนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลได้พูดไว้แล้วว่าจะต้องการ 9 – 18 ปี ผมว่าเห็นด้วย แต่ผมมองว่า
งบประมาณ 500,000 บาท มันก็เยอะพอสมควร เป้าหมายที่ทางเทศบาลเราตั้งไว้มันมี
อะไรบ้าง ผมอยากให้อธิบายให้ผมฟังหน่อย และก็ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้โรงเรียนในสังกัดเรามี
คุณครูที่จะสอนทักษะแบบนี้ไหม เขาจะเข้าไปในหลักสูตรได้หรือเปล่ามันจะได้เป็นระบบของ
โรงเรียน เช่น กิน นอนอยู่ในโรงเรียนมันจะเกิดความเข้าใจ เพราะว่าฟุตบอลนี้มันเล่นกันเป็น
ทีมครับ ส่วนผมอยากให้ดู ผมว่ามันเป็นโครงการที่ดี แต่ว่าเป้าหมายของเรานี้มันจะไปอยู่ทาง
จุดไหน แล้วขอเสริมอีกอย่างหนึ่ง ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารมองดูว่าการแข่งขันฟุตบอล
ตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ทุกทัวร์นาเมนต์มันเปิดกว้าง ยกตัวอย่างเช่นง่าย ๆ คือ เทศบาลตำบล
ชนบทเขาจัดฟุตบอล 7 คน มาหลายปีแล้ว แต่เป็นประชาชนทั่วไป 2 ปี 14 ปี ผมอยากเห็น
เทศบาลเราจัดให้ได้เหมือนเขา เขาทำมาทุกปีมันเหมือนกระตุ้นหลาย ๆ อย่าง ถ้าทำทุกปี    
ถ้าเราทำมา 3 ปี เราสามารถขอถ้วยพระราชทานมาลงยิ ่งดีครับ ผมอยากให้มองจุดนี้ 
เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นเทศบาลเราสนับสนุนกีฬาจริง ๆ จัง ๆ สักอย่าง แต่ถ้าเงิน 
500,000 บาท ถ้าเป้าหมายเราทำได้ผมก็ยินดีครับ ขอให้ช่วยพิจารณาและดูให้หน่อย      
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ   ขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเจษฎากร  บัวแสง ครับ ที่ได้เสริม 
ประธานสภาเทศบาล ในแผนงาน ซึ่งผมจะขอให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  

4 ท่าน ซึ่งมันมีรายละเอียดและข้อมูลค่อนข้างเยอะก็อยากให้ท่านได้ตอบในทุก ๆ ประเด็นให้
เกิดความชัดเจนในการใช้งบประมาณนะครับท่าน เพราะว่ามีข้อท้วงติงหลายเรื่องของ
แผนงานก็ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ก่อนอื ่นก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที ่เป็นกระจกสะท้อนมองคนละมุม แต่สุดท้ายก็มาอยู่
จุดเป้าหมายเดียวกันก็เป็นข้อหารือชี ้แนะให้กับทางคณะผู้บริหาร ในส่วนนี ้อย่างเช่น        
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ที่ได้เกริ่นขึ้นมาเกี่ยวกับถนนมิตรภาพเข้ามาทั้ง 
โกฮะทำไมทำเป็น 2 ช่วง เพราะว่าฝั่งหนึ่งนี้เราไม่ต้องรีไซกิ้ง เพราะเป็นพื้นผิวคอนกรีตมีอยู่
แล้ว อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นผิวเป็นปูยางพื้นเดิม ซึ่งเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาตรงนั้น เราจะเป็น     
รีไซกิ้งเข้ามา จริง ๆ รวดเดียวจบเลยไม่ใช่ทำเป็น 2 ตอน แต่ว่าการเขียนนี้จะทำเป็น 2 ช่วง 
เพราะว่ามันไม่ได้รีไซกิ้งหมด ในส่วนแรก ในส่วนที่สอง เรื่องของฟุตบอลก็ได้พูดกันไปเยอะก็
เป็นข้อคิดที่ดี แต่ว่าในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนี้เดี๋ยวผมจะมอบหมายให้รองปิงตอบ
คำถามให้พวกท่านก่อน เดี๋ยวเอาไว้ท้ายสุด ในส่วนของเรื่องตั้งงบประมาณ 50,000 บาท 
เรื่องตรวจสารเคมีในร่างกาย สืบเนื่องจากหลายชุมชนก็มีปัญหาแล้วเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีซึม
เข้าไปในร่างกาย จริง ๆ อันนี้เป็นโครงการใหม่ แม้กระทั่งว่าตรวจสุขภาพข้าราชการ ตรวจ
สุขภาพท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดก็จัดอยู่ในนี้ เพราะว่าเราไม่เคยทำกันเลย เรื่องการ
ตรวจสุขภาพ ผมเห็นระบบบริษัทใหญ่ โรงงานใหญ่ ๆ เขาจะมีตรวจสุขภาพจริง ๆ เลย      
นะครับ ปีละครั้ง ผมก็เลยมานั่งนึกคิด และก็คุยกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เราเอามา
ประมวล เราไม่ใช่มาตรวจแบบลวก ๆ ต้องเข้าใจเที่ยวนี้เราตรวจสุขภาพจริง ๆ  ก็ล้อมาจาก



๑๖ 
 

โรงพยาบาลเอกชนนี่ล่ะครับ แต่ในส่วนของเรื่องตรวจสารเคมี อันนี้เจาะเหมือนกัน เขาก็จะมี
เคมีเข้าไปตรวจในเลือดว่ากลุ่มเกษตรกรมีสารปนเปื้อนเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ ผมเรียนท่านตรง ๆ 
ล้อมาจากโรงงานน้ำตาล เขามีตรงนี้ลงไปถึงชาวไร่ คราวนี้เรามาดูว่าชุมชนของเราชาวไร่
เกษตรกร หนองลุมพุก บ้านเกิ้ง คลองชลประทาน หลักสิบสี่  บ้านไผ่เก่า กกแดง ตรงนี้พวก
ทำนา ทำไร่ ทำสวน มีนะครับ แล้วผมเอาผนวกเรื่องตรวจสุขภาพร่างกายเข้าไปอยู่ในส่วนนี้  
พวกท่านก็น่าจะรู้ตรวจสุขภาพครั้งละเท่าไหร่ไปทีละคนนี้แพง แต่ถ้าเราเป็นระบบทั้งระบบ
มันก็จะได้ราคาถูก อันนี้เป็นโครงการใหม่จริง ๆ ในส่วนของเรื่องไฟแสงสว่างในสนามกีฬาตรง
นี้ทางท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเจษฎากร อยู่ในพื้นที่ก็น่าจะรู้เราโดนตัดสายไฟไป
แล้ว 3 ครั้งนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าไปดำเนินการจริง ๆ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขออนุญาต
ออกจากห้องประชุมเราไปก่อน ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจ ตรวจความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของคนที่ไปออกกำลังกายและเตะฟุตบอล เพราะตรงนั้นก็เป็นแหล่งมั่วสุม
เช่นกัน เราไม่พูดไปเยอะ แต่ที่ท่านสท.ไก่ ที่พูดว่าเอ่อสนามมันชำรุดเดี๋ยวเราก็จะให้ทาง   
กองช่างไปดูว ่า เช่นสนามเทนนิสนี่ที ่ม ันชำรุดเป็นร่องเป็นรอยจะมีว ิธ ีแก้ไขยังไงก็ใช้
งบประมาณมากพอสมควรถ้าทำให้ดี แล้วก็ในส่วนสนามหญ้า สนามอะไรตรงนี้ก็จะให้เข้าไป
ดำเนินการ ต่อมาเรื่องไฟแดงเมนบอร์ดปัจจุบันเป็นแผงไอซี   ซึ่งเขาก็ล็อคสเปคของเขา     
โดยความหมายลบค่าตัวเลขออกหมด เราไม่สามารถทำได้ ลูกชายผมก็เรียนเรื่องพวกนี้       
มาบอกว่าป๊ะป๋าถ้ามันมีตัวเลขเนี่ยเขาเอาไปบ้านหม้อจบเลย ทำมาเป็น 10 ชุด 20 ชุด ก็ได้ 
แต่เขาลบตัวเลข ไฟแดงของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เราได้รับเงินอุดหนุนพิเศษตั้งแต่ท่านอธบิดี 
ท่านสาโรจน์ท่านก็เสียไปแล้ว สมัยก่อน ตั้งแต่ปี 2545,2546 ท่านคิดดูอายุเท่าไหร่แล้ว 
20 ปี  และก็ไฟแดงอัจฉริยะ ผมพูดง่าย ๆ ว่าไฟแดงอัจฉริยะ เมืองพลที่ท่านผู้กองจู้ได้เกริ่น
ไว้ ขอนแก่น และก็อุดรธานี เพราะว่าเราต้องตามโลกให้ทัน ถ้าเราไปเอารุ่นเก่ากลาง ๆ มาอีก
เวลาเสียหายชำรุดขึ้นมานี้เราก็ไม่สามารถจะหาอุปกรณ์ได้ ตรงนี้ถามผมว่าแพงไหม ผมก็ว่า
แพง แต่เราไม่สามารถทำเองได้ ตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงถึงเวลาจัดซื้อจัดจ้างมันมีเทียบราคาของ
แขวงการทางก็ดี ของเทศบาลเมืองพลก็ดี เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครอุดรธานี  
เพราะว่าอย่างท่านจะซื้อรถใหม่อย่างนี้ ท่านจะไปเอารุ่นเก่าไหม ท่านก็บอกไม่เอาก็เอา       
รุ่นใหม่ เช่นกันนะครับ ในส่วนนี้เรามองมุมไปข้างหน้า ในส่วนนี้ผมก็ขอนำเสนอ เรื่อง ไฟแดง 
ในส่วนตัวผมบอกมันแพงอะไร ทำไมมันถึงแพงแบบนี้ เหมือนเราซื้อรถ 2,000 ซีซี เท่ากัน 
พอไปตราดาวปั๊บโอ้มันก็แพง ถ้ามาคัมรี่ก็อีกราคานึง อันนี้ผมว่าทุกท่านพอเข้าใจถึงเวลา ผม
จะหารายละเอียดมาให้พวกท่านดูว่าเหมาะสม ไม่เหมาะสม เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย อย่าง
ที ่ท ่านประดิษฐ์   ใจตรง  ซ่อมทีนึง 9,000 บาท 12,000 บาท หรือ 15,000 บาท  
เพราะว่าก็ยอมรับนะครับ ร่วม 20 ปี ในส่วนนี้  ในส่วนของเรื่องฟอกอากาศทางท่านสมาชิก
สภาเทศบาลบางท่านก็บอกไม่เป็นอะไรหรอก แต่เรากันไว้ดีกว่าแก้ครับ ถ้าเป็นอะไรแล้วก็
ลำบาก บางคนโควิด เป็นรองโควิดไม่ปกติแล้วนะครับ แล้วก็ไม่รู้มันเพ่ิงผ่านได้ปีกว่า อีก 5 ปี 
ไม่รู้เราจะเจออะไร เพราะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคนี้เรามองไม่เห็นในอากาศ ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนก็มีแต่
พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ เงินไม่กี่แสนนี้กลับที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีเชื้อโรคอยู่ในนี้นี่ ผมว่าก็เป็น
นวัตกรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของทุก ๆ คน อย่าลืมนะครับ หลักสาธารณสุขในห้องนี้
เรานั่งกันตั้งกี ่ท่าน จริง ๆ แล้วมันไม่พอก็อยากแจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ       
ในส่วนติดเพดานนี้บางท่านก็บอกมันสูงมันจะทำลำบากหรืออะไร ผมก็เห็นกับท่านอยู่ แต่ก็มี
ฝ่ายวิชาการ วิศวกร บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องติด บางอย่างมันก็เป็นแบบพกพาถือว่าเราขยับ
เขยื้อนได้ มันเป็น 2 อย่าง ขยับเขยื้อนได้เราประชุมห้องนี้เสร็จ เวลาประชุมข้างบนเราก็
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สามารถยกไปได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ ณ ปัจจุบันประชุมหัวหน้าส่วนการงานเยอะมากจริง ๆ 
โดยเฉพาะทำไมถึงจะต้องซื้อแท็บเล็ต ต่อไปสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน หรือหัวหน้า  
ส่วนการงานทุก ๆ ท่าน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวผม รองปิง ท่านปลัดเทศบาล และก็หัวหน้า  
ส่วนการงานอีก 5 – 6  ท่าน เราได้ไปดูงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ  ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับเรา 
ของเราเล็กกว่าด้วยซ้ำ 16.2 ตารางกิโลเมตร ของเขา 40 ตารางกิโลเมตร ประชากรเขา 
26,000 คน ของเรา 28,000 คน บ้านเรือนของเขา 13,000 ครัวเรือน  ของเรา 12,000  
กว่าครัวเรือน ใกล้เคียงกัน เดี๋ยวนี้เขานำสมัยไปขนาดไหนระบบอิเล็กทรอนิกส์หมด กระดาษ
นี้ เคยใช้ปีหนึ่ง 100 รีม จะเหลือแค่ 40 รีม ประชาชนมาติดต่องานนี้มาที ่ เด ียวเลย
ประชาสัมพันธ์วัน stop service เด็กจะรับงาน แล้วก็จะยิงทางอิเล็กทรอนิกส์ไปหารองปลัด 
ฝ่ายที่ดูงาน พอฝ่ายที่ดูงานเสร็จก็จะโอนไปกองช่าง โอนไปกองสาธารณสุข โอนไปงานป้องกัน 
ผมถือว่าตรงนี้มันใกล้แล้วที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เราจะเป็นระบบนั้นก็เป็นข้อดีของพวกท่าน  
ท่าน search เข้าได้เลย ว่าในเขต 1 นี้ ชุมชนหนองลุมพุกนี้มีทั้งหมดกี่ซอย ซอยนี้มีคนกี่คน  
กี่หลังคาเรือน มีผู้มีอายุ 60 ปี แล้วกี่คน มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วในชุมชนนี้กี่คน ท่านก็มีข้อมูล
ตรงนี้ท่านก็เข้าไปดูได้  ตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งคณะผู้บริหารกับทางปลัดเทศบาลนี้
ได้ไปดูงานกัน เพราะว่าต่อไปนี้มหาดไทยเขาบังคับมาเรียบร้อยเลยว่าการรับเรื ่องจะเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หมด เราก็ต้องปรับตัว ในส่วนตรงนี้บางทีผมไปประชุมที่ขอนแก่นหน้า
ห้องผมเร่งด่วน ๆ ผมก็สามารถเซ็นในไอแพดผมได้เลยมันจะเข้าระบบนั้นเลย ผมก็ได้ดู ๆ 
จากโรงงานน้ำตาล ประธานนี้เขานั่งอยู่กรุงเทพเปิดซูมแล้วก็คุยกัน และเสนอ และก็เซ็น
ออนไลน์กันเลย เราต้องตามให้ทันโลกด้วย ถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นนวัตกรรมใหม่จริง ๆ ตัวผม
เองก็ไม่ได้เก่งทางนี้ก็ต้องเรียนรู้ อย่างเฮียนันท์ก็เหมือนกัน ต่อไปถ้าเฮียนันท์เรียนรู้ เราทำจบ
นี้เฮียนันท์ถือไอแพดเดินได้เลย บ้านนี้มีนี้ ๆ มันจะแจ้งหมดเลยเฮียนันท์ ผมว่าอันนี้มันเป็นตัว
ใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ ในส่วนของพ่ีประสิทธิ์ สันคำ ต้องเรียนรู้เยอะ ๆ เพราะมันเป็นตัวใหม่
จริง ๆ ก็แจ้งเป็นภาพรวม ในส่วนเรื่องก่อสร้างงบผังเมือง 220 ล้านบาท ที่คุณธัชทร ผมก็ได้
พูดไว้แล้วว่าผมกำลังให้ทางบริษัททำข้อมูลเป็น Step ทำเป็นวีดีทัศน์ ผมเร่งเขาว่าคุณต้องเอา
มานำเสนอ ผมจะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามาร่วมรับฟังทั้ง 3 เขต พร้อมประธานชุมชน 
เพราะว่าเวลาทำปั๊บพวกท่านก็ตอบได้ ผมก็ตอบได้ ประธานชุมชนก็ตอบได้ แล้วฟังพร้อมกัน
ว่าจะลงช่วงไหนก่อนอะไรก่อน  แต่ตอนนี้ ทางบริษัทนี้เขาเข้ามาดำเนินการเทสชั้นใต้ดิน
เรียบร้อยแล้ว  แล้วตอนนี้ทางเทศบาลเราก็ทำหนังสือไปเช็คเขตห้วยตรงนี้อาจจะช้าหน่อย 
แต่ทางผังเมืองจะเป็นคนตามให้เราคาดว่าที่เราคุยเบื้องต้นนี้น่าจะทำประปา 1,2,3 อะไรตรง
นี้ เพราะเขาว่าเขาจะยิงท่อลอด เขาไม่ได้มาขุด ขุดเป็นบางช่วงที่จะมีบ่อพัก บ่อพักถ้าวันนั้น
ผมฟังพอสังเขปนี้  เมตร 20 ถึง เมตร 80 รถปิคอัพเข้าไปวิ่งได้เลย  แล้วก็ไม่มีผลกระทบบน
ผิวดิน แต่ถ้าผ่านซอยประปา 1,2,3  อันนั้นจะมีผลกระทบ แต่อันนี้ผมก็แจ้งให้พวกท่าน
ทราบพอคร่าว ๆ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีนำเสนอของบริษัทมาให้สมาชิกสภาเทศบาลเราได้ทราบ
ไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเขาทำอะไรแบบไหนจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่ เขาจะมีสเก็ตด้วนเลยว่าเขา
ยิง 10 เมตร ใช้เวลาวันสองวัน หรือ 3 วัน ตรงนี้ก็แจ้งให้พวกท่านได้ทราบ ในส่วนชุดเครื่อง
เสียงนี้ตลาดมีงบประมาณเรียบร้อยแล้วก็ทาง ผอ.กระซิบมาก็เดี๋ยวหลังจากเราไปอบรมวันที่ 
22 - 23 กลับมาก็จะเริ่มดำเนินการในส่วนเครื่องเสียง ตรงแยกท่ีขายดอกไม้ตรงนี้ก็ฝากทาง
ท่าน ผอ.กองช่างไปดูสิว่ามันมืดหรือหลอดมันขาด หรือมันไม่มี ถ้ามันดับก็ไปเสริม ตรงนั้นก็
เห็นด้วยกับทางท่าน สท.ธัชทร เพราะตรงนั้นเป็นหัวมุมจังหวะเลี้ยวรถพอดี  แล้วก็เป็น    
ร้านขายดอกไม้แผงใหญ่ 2 - 3 แผง ในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลที่จัด 500,000 บาท 
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ทำไมไม่เอาถึง 18 ปี ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้รองปิงได้เสนอให้ท่านดูว่า Step มันเป็นยังไง ใน
ส่วนของเรื่องเครื่องตีอากาศตรงนี้ทางด้านเทคนิคนี้ ผมบอกตรง ๆ เราก็ไม่มีความรู้      ทาง
ท่านธัชทรนี้ก็จบไฟฟ้ามาเขามีความรู้ก็ขอบคุณทางท่านธัชทรที่ให้ความรู้ข้อคิด  เพราะว่าไอ้
การตีอากาศมันก็มี 2 อย่าง ตีผิวเผินกับตีเอาอากาศจริง ๆ ที่ผมรู้ตรงนี้ก็เดี๋ยวฝากทาง   ท่าน 
ผอ.ลองดูนะครับ ในส่วนตรงนี้  ในภาพรวมผมว่าผมก็ตอบได้พอสมควร สนามกีฬา   โนน
สว่างนี้เราก็เข้าไปดู เข้าไปดูบ่อย ไม่ใช่ไม่เข้าไปดู และก็ในส่วนเรื่องฟุตบอลนี้เห็นด้วย ตอนนี้
เรากำลังฟื้นฟูอย่างที่ท่านรองประธานสภาเทศบาล ต่อไปเราจะจัดแบบพรีเมียร์ลีก   แต่
ตอนนี้เราอยากจะเป็นสารตั้งต้นทำก่อนก็เดี๋ยวผมจะให้ทางรองปิงได้ชี้แจงให้พวกท่านฟังว่า
เงิน 500,000 บาท  เราทำเราได้อะไรถึงไหนนะครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ขอเชิญท่านวรพล  ภัคสุขชัย   รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายวรพล  ภัคสุขชัย   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ผม วรพล  ภัคสุขชัย   รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่   ก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณท่าน    
สท.นิวัฒน์  ท่าน สท.ธัชทร  และท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านเจษฎากร  บัวแสง       
ที่มองในจุดเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วผมอยากจะทำหลายช่วงอายุ หลายเกณฑ์ แต่ด้วยที่ว่า   
1. เรื่องงบประมาณ แล้วก็ในเรื่องของการควบคุมการดูแล ปกติแล้วนี้ผมลองศึกษาแล้วนี้ช่วง 
9 – 11 ปี จะเป็นวัยที่สามารถจับเตะจับแข่งขันร่วมกันได้ หรือว่าในการที่ไปออกสู่สนามนี้
จะอยู่ในถ้าเกิด ขออนุญาตใช้คำพูดว่าภาษากีฬานิดนึง หรือภาษาชาวบ้านหน่อยนึงก็คือ
กระดูกเบอร์เดียวกัน ดังนั้น ผมเลยจัดในห้วงของอายุ 9 - 11 ปี บวกกับในห้วงนี้จะเป็นเด็ก
ประมาณ ป. 6 คราวนี้พอเป็น 12 ปี ขึ้นไปปุ๊บนี้มันจะเป็นมัธยมแล้ว  มัธยมเด็กบางคน   
บางท่านนี้ก็ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่น ไปตามที่ต่าง ๆ และของเรานี้ 9 – 11 ปี  จากที่ผม
ได้ศึกษาเรียนรู้มานี้จะเป็นช่วงที่จากที่คุยกับแมวมองด้วยจะเป็นช่วงที่แมวมองนี้จะดึงตัวนัก
เตะนี้ไปตามสโมสรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนามากขึ้น ผมเลยจะอัดปูพื้น 9 – 11 ปี ให้มีทักษะ
แล้วก็มีหลักเกณฑ์ มีวินัยในจุดตรงนี้ เพื่อรองรับในส่วนที่แมวมอง  ผมต้องบอกอย่างนี้ครับ 
ตอนนี้ผมก็มีติดต่อหลายสโมสรที่จะเข้ามาเป็นแมวมอง เพื่อดูนักเตะของเรา ถ้านักเตะ
เยาวชนบ้านไผ่คนไหนที่เป็นเพชรงามของเรานี้ก็ไม่แน่นะครับ อาจจะได้ดึงตัวไปสโมสรที่เขา
ไปพัฒนาต่อ เลยเป็นที่มาว่าผมเลยอยากเริ่ม 9 – 11 ปี หรือถ้าพูดง่าย ๆ เป็นเชื้อตั้งต้นก่อน 
ในการที่จะทำโครงการนี้ขึ้นครับ นี่ก็คือที่มาว่าทำไมผมเลือกช่วงอายุ 9 – 11 ปี  อีกนิดนึง
ครับ แล้วโค้ชของเรานี้ตอนนี้ก็มี 2 ท่าน การดูแลเด็กก็เลยอยากจะเป็นห้วงนี้นะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านรองวรพล ภัคสุขชัย ท่านผู้บริหารก็ได้ตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลทั้ง 4 ท่าน ผมคิดว่ารายละเอียดก็พอสมควร ส่วนข้อปลีกย่อยผมเข้าใจว่าด้วย 

ความห่วงใยของท่านสมาชิกสภาเทศบาล การทำงบประมาณ ด้วยงบประมาณจำนวนมาก 
อันนั้นก็ต้องไปดูกันอีกรอบนึง แต่ช่วงจัดงบประมาณเข้าสู่แผนที่จะทำต่อไป อันนั้นก็ยังเป็น
เรื ่องของแผนอยู ่ก็คิดว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 ท่าน ที ่อภิปรายก็ได้ร ับข้อมูล
พอสมควร ไม่ทราบว่าจะมีเสริมไหมครับ ผมให้โอกาสเสริมก่อนก็ได้ครับ เผื่อจะได้ให้ท่านได้
ผ่านครับ ขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
 



๑๙ 
 

นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ  ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ด้วยความเคารพ วันนี้เรามาอภิปรายกันเกี่ยวกับเรื่องแผนเพ่ิมเติม  ซึ่งก็มีข้อทักท้วง 

ข้อท้วงติง อันไหนที่ไปปรับปรุงหรืออะไรได้ก็ไปทำ เพราะว่าเดี๋ยวจะเหลือขั้นตอนจะนำเข้าสู่
สภา เพื่อให้ทางสภาได้พิจารณาในเรื่องของงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง  แต่ตอนนี้ผมก็จะถามใน
เรื่องปัจจุบันและในอดีตนิดเดียว เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ได้ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
ว่าผมมีภารกิจที่ต้องไปอำเภอพล ทุก ๆ วันจันทร์ก็ฝากถามท่านนายกเทศมนตรีก็ขอความ
กรุณาตอบนิดนึง  เพราะเป็นงานนโยบายพอดีมีพี่น้องประชาชนฝากถามเข้ามาว่าขณะนี้
โครงการศูนย์ไตเทียมนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าผ่านมา 2 ปี งบประมาณ อันนี้เป็นงาน
นโยบายที่ท่านมอบไว้ให้ในวันที่ท่านแถลงนโยบาย ถ้าคิดว่าจะเดินต่อก็น่าจะดำเนินการคงจะ
มีข้อมูลมาบอก แต่ถ้าไม่มีมันผ่านมาเข้าใจว่า 2 ปี งบประมาณแล้ว ถ้าดูแล้วมันติดขัดอะไร 
เราก็อาจจะตกไปหาเอาสตุ้งสตางค์ไปทำอย่างอ่ืนก็ว่ากันไป  ส่วนเรื่องท่ี 2 โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของปี 2565 นี้ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันเหลืออีกกี่โครงการ อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ  เพราะว่า
ข้อมูลข่าวสารจริง ๆ เราก็ไม่ได้ไปสอบถาม อันนี้เป็นความผิดของสมาชิกสภาเทศบาลเอง
แทนที ่จะไปสอบถามที ่งานพัสดุกลางหรือไปดูในเรื ่องของข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
เพราะว่าประชาชนก็ฝากถามเช่นกันว่า ณ วันนี้โครงสร้างพื้นฐานมีโครงการไหนที่ดำเนินการ
ไปแล้ว แล้วเสร็จไปแล้ว หรือโครงการไหนที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างก็ฝากไว้ด้วย  ส่วน
เรื่องสุดท้าย ผมฝาก อันนี้ก็ชาวบ้านฝากมาเช่นกัน เรื่อง ถนนวัฒนชัยหลายท่านคงนึกภาพ
ออกอยู่ตรงหลังสถานี ณ วันนี้จริง ๆ ถนนสายนี้เป็นถนนทางเลือก เพราะว่าขณะนี้บางครั้ง
ชั่วโมงเร่งด่วนก็ได้ไปสัญจรในเส้นนี้ ซึ่งถ้าในอดีตในสมัยที่ผมมีโอกาสได้บริหารนี้  ผมจะทำ
เป็นวันคู่วันคี่  เพราะว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ารถของผู้ประกอบการนี้ก็จอด ส่วนมากจะเป็นรถ
ใหญ่ด้วย เป็นรถเทรลเลอร์เขาจะจอด พอจอดเสร็จปุ๊บตอนนี้การจราจรมันก็ไปไม่ได้ พอไป
ไม่ได้เสร็จ พอมาถึงกลางซอยก็ไม่ทราบว่าใครจะหลบใครมันก็ไม่มีใครหลบใครอยู่แล้ว 
เพราะฉะนั้นฝากท่านด้วย เรื่องพิจารณาด้วยว่าจะจัดยังไงดี แล้วก็ภูมิทัศน์ข้างทางก็มีปลูก
ต้นไม้ปลูกอะไรทำให้ผิวจราจรนี้ซึ่งคับแคบอยู่แล้วก็เหลืออยู่ประมาณเลนครึ่งแค่นั้นเอง ลอง
ฝากท่านไปเปิดภูมิทัศน์ตรงนี้ด้วย  เพราะว่าช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนหลายท่านได้ใช้เส้นทางนี้
มาส่งบุตรหลานไปโรงเรียนแล้วก็มาประกอบอาชีพก็ฝากท่านช่วยพิจารณา แล้วอีกเรื่องนึงก็
คือเจ้าเงาะ หลังจากถนนเสร็จแล้วนี่ท่านดำรวิ่าจะมีการจัดวัดคู่วันคี่ แต ่ณ วันนี้ก็ยังเป็นวัดใจ
กันอยู่ว่าจะจอดกันยังไง รถบรรทุกเข้ามาจะหลบยังไงก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่มีความชัดเจนก็ขอ
อนุญาตฝากไว้  3 - 4 เรื่อง รบกวนเวลาสมาชิกสภาเทศบาลหลายท่าน  ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านธัชทร  อภิโชติดิลก ครับ 
นายธัชทร  อภิโชติดิลก  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงเรื่องสนามกีฬา เมื่อสักครู่นี้เห็นพูด 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าสนามเทนนิสไม่ใช่ เป็นสนามฟุตบอลกับสนามตะกร้อ แล้วก็ส่วนของที่อยากให้แยกกัน 

ว่าที่ผมกำลังพูดอยู่นี่ก็คือนักกีฬาอยากจะให้แยกออกว่าส่วนความจำเป็นที่นักกีฬา อย่างที่เขา
ไปออกกำลังกายเตะฟุตบอล และเล่นตะกร้อ เขาต้องการแสงสว่าง ซึ่งถ้าเขามองมาที่สนาม
เทนนิสนี่มันก็เกิดความเหลื่อมล้ำ ถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นส่วนรับผิดชอบท่านจะกรุณา
ซ่อมแซมถึงแม้ว่าจะมีการตัดสาย เราก็คงต้องหาวิธีเพื่อให้คนของเราคือคนของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ได้มีความสุขเท่ากัน ไม่ใช่ว่าสนามตะกร้อก็ส่วนหนึ่ง สนามเทนนิสก็ส่วนหนึ่ง ในเมื่อ
เราจะสนับสนุนด้านกีฬาไม่ว่าตะกร้อหรือฟุตบอล อย่างน้อย ๆ หรือไม่งั้นก็เอาสปอร์ตไลท์ที่
เป็นโซล่าเซลล์เข้าไปใช้ก็ได้ถ้าเขาตัดสาย คือ ต้องมีวิธีครับ เราต้องแก้ขัดอย่างน้อย ๆ ให้เขา



๒๐ 
 

มีความรู้สึกรักเรา รักเทศบาลของเรา เราก็ต้องเข้าไปดูแล ส่วนการจะอะไรพวกต่าง ๆ ที่อยู่
ตรงนั้น คือ มันเป็นมุมอับอันนี้เข้าใจ แล้วก็ขอฝากอีกอันนึงนะครับ เรื่อง เครื่องออกกำลังกาย
ที่อยู่ข้างสนามตะกร้อตรงนั้นมีคนอยากจะไปเล่น แต่เวลาน้อง ๆ ที่เขาเตะตะกร้ออยู่หรือว่า
เล่นฟุตบอลอยู่มันไม่ Match กัน ก็คือเขาย้ายออกมาได้ไหมจากจุดตรงนั้นเอาไปตั้งอยู่ข้าง
สนามตะกร้อ ซึ่งเวลาเขาเตะตะกร้อบางคนเป็นสุภาพสตรีก็ไม่อยากเข้าไปออกกำลังกายหรือ
ว่าเตะตะกร้อก็มีการเชียร์ฟุตบอลก็เชียร์ เชียร์กันเสียงดัง แล้วดูเหมือนกับเป็นอะไรที่คนทำให้
คนกลัวนะครับ แต่จริง ๆ จุดนั้นน่าจะย้ายออกมาแทนที่ตรงหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งชำรุด
นะครับ วันที่ผมไปก็ยังมีแม่กับลูกมาเล่นเครื่องเล่น แต่เขาก็ต้องเลือกว่าตรงไหนชำรุดหรือไม่
ชำรุดและก็ช่วงนี้อากาศเป็นฤดูหนาวมืดแสงสว่างก็น้อยต้องอาศัยไฟจากศูนย์เด็กเล็กก็เล่นกัน
จนมืด แต่ทีนี้จุดนั้นถ้าเป็นไปได้ย้ายเครื่องเล่นออกมามันจะเหมาะสมกว่า เพราะว่าส่วนของที่
เขาเล่นอยู่ก็มี แต่ส่วนเตะตะกร้อก็มีแต่เด็กผู้ชาย  และฟุตบอลก็มีแต่เด็กผู้ชาย อยากไปออก
กำลังกายหรือว่าย้ายออกมาตรงที่ว่างเยอะครับ เราเอามาอยู่ตรงที่มันสว่าง ๆ และเป็นที่ที่
สุภาพสตรีก็สามารถเล่นได้ ผู้สูงอายุก็เล่นได้  เพราะว่าเข้าไปตรงนั้นไม่รู้ว่าจะโดนลูกตะกร้อ
หรือว่าโดนลูกฟุตบอลอัดเข้าไปนะครับ  ส่วนของเรื่องไฟจราจร เมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขออนุญาต
กล่าวถึงท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ที่ผมมองว่าที่ท่านเห็นนี้ก็คงจะเป็นตรงถนน
มิตรภาพ ซึ่งจะเป็นอแดฟทิฟ คือสามารถที่จะปรับตัวได้  เพราะว่าถ้าเทียบกับของเรา ซึ่งอยู่
ในเขตเทศบาลมันจะมีแค่ชั่วโมงเร่งด่วนที่ว่าจะต้องสามารถที่จะปรับตัว ของเรามันอยู่ในเขต
เทศบาล 3 จุด ตรงนี้ไม่น่าจะถึงใช้เทคโนโลยีขนาดนั้น ส่วนที่ว่าเป็นเมนบอร์ดไอซีนี้ ผมอยาก
ให้มองว่าเราใช้ระบบอ่ืนได้ไหมครับ เราไม่ใช้เมนบอร์ด เมนบอร์ดมันมีหลายรุ่นเราทำไมไม่ใช้
ไม่หาเมนบอร์ดรุ่นที่มันเป็นปัจจุบัน คือ เขาลบไอซีออกก็จริง แต่ตอนนี้ไอซีมันก็คงเห็นบอกว่า
จัดซื้อมาตั้ง 20 ปีแล้ว เทคโนโลยีมันไปไกลกว่านี้แล้วครับ เราใช้รื้อระบบเป็น PLC ก็ได้ หรือ
ว่าให้วิศวกรไฟฟ้าออกแบบทั้งชุด อันนี้ฝากไว้ ผมไม่ได้มีอะไร เพียงแต่ว่าอยากให้ช่วยกัน
ประหยัดงบประมาณ ซึ่งดูราคาแล้วมันสูง ในส่วนของที่ยกตัวอย่างมา ผมก็ไปนะครับ เมือง
พล โนนศิลาก็เข้าใจว่าระบบตรงนี้น่าจะเป็นสี่แยก ซึ่งเมืองพลนี้เขามีสี่แยกซ้อนกันถี่ ๆ การที่
จะมา Control ให้มันควบคุมให้มัน Balance กัน ให้สัมพันธ์กันในการปล่อยสัญญาณจราจร
นี้มันก็เหมาะสมที่จะทำ  แต่ของเรานี่มันอยู่ในเมือง อยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนก็มีช่วงเช้า แปดโมง 
เก้าโมง นอกนั้นก็แทบจะไม่มีแล้วก็ติดกันตามสบาย ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะเป็นขอให้ทาง
เทศกิจหรือเจ้าหน้าที่จราจรเข้ามาควบคุมให้ ถ้าประหยัดงบประมาณได้ก็อยากให้พิจารณานะ
ครับ ผมขอจบแค่นี้ครับ  ขอบพระคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติดิลก  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  ผม นายบุญเหลือ เรื่องลือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 3 วันนี้ประชุม
เรื่องแผนต่าง ๆ ผมก็เห็นดีที่ผมอยู่เทศบาลมานานเหมือนกันจะเข้า 4 สมัย 5 สมัย แล้ว ผมก็
รู้ว่าการพัฒนาแผนผมอยากให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือท่านปลัดเทศบาลที่สมัยนี้มีแต่
ผู้ชายที่เป็นปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล แต่ก่อน ๆ มีผู้หญิงที่ดำเนินการมา ผมอยาก
ให้เอาโครงการต่าง ๆ ที่เราเข้าแผนไว้ตั้งหลายปีแล้ว เป็น 10 ปีก็มี  เอาขึ้นมาปัดฝุ่นบ้าง 
เพราะว่าร่องน้ำชุมชนไหนที่เข้าแผนไว้หลายสิบปีแล้ว ยังไม่ได้ทำก็มี ยกตัวอย่างเช่น ชุมชน
ขนมจีน 2000 หรือชุมชนแสงทองประชาสรรค์ ขอมาแล้ว ขอมาอีก ผมเดินหาเสียงสมัยแล้ว
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สมัยเล่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็มี ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาทำแบบเก่าก็ได้ครับ ทำทีละข้างก็ได้   
แต่ก่อนหน้าโรงเรียนแสงทองประชาสรรค์ทำทีละข้างมันก็เสร็จไปเองนี้จะทำทีเดียว 2 ข้าง 
งบประมาณเราไม่มีมันก็เดินหน้าไปไม่ได้ครับ ท่านนายกเทศมนตรี เข้ามาปีที่ 2 แล้วมา
ปฏิบัติหน้าที่นี้ ผมก็ว่าค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปก็ดีอยู่ แต่บางครั้งชาวบ้านก็เรียกร้องว่าขอไป
แล้ว พ่ึงมาขอปีที่แล้วนี้มันก็ยังไม่ได้ก็ยังได้ตอบเขาอยู่  ส่วนนี้ผมว่าบางครั้งสมัยไหนก็เปลี่ยน
นายกเทศมนตรี ชาวบ้านมันเข็ดมันหลาบ เพราะว่าที่เราทำเสียท่านประธานสภาเทศบาลคงรู้
ว ่ามันเสียตอนนายกเทศมนตรีไหนทำมาเละเทะ เรามาปรับปรุงเข้าที ่เข้าทางมัน ก็ใช้
งบประมาณ นี้งบประมาณมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ทันใจ มันเดือดร้อนทุกชุมชนในเขตเทศบาล 
เรื่องน้ำท่วม เรื่องหลาย ๆ อย่าง ผมอยากให้ผู้ที่อยู่มานานหรือเจ้าหน้าที่อะไรที่เห็นแผนที่ว่า
ตรงไหนมันตันที่น้ำท่วม อย่างซอยศาลเจ้าหรืออะไรนี้ที่มันมีห้วยผ่านมันตันตรงไหน ผมอยาก
ให้ตรงนี้ไปทำด้วยฝากเจ้าหน้าที่ไว้ เพราะว่า 2 ปี มานี้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรามีทั้งดีทั้งไม่ดี 
ดีเช่น 1. ผมก็เคยเห็นท่านสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเรื่องเบิกจ่ายเงินล่าช้าอะไรกันก็มา
ประมาณเดือน สองเดือนก็ดีขึ้น ปรับปรุงขึ้น เบิกได้ทันใจนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ขอบคุณมา 
ยกตัวอย่างเช่น เบิกค่าอาหารค่าอะไรของนักเรียนก็ดีขึ้น เขาก็บอกว่าขอบคุณทางเทศบาล 
หรือ ผอ.ทุกท่านที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะ ผอ.กองการศึกษา ผมยกตัวอย่าง ผมอยู่เขตโรงเรยีน
เทศบาลบ้านไผ่ มันเป็นสะสมมาหลาย 10 ปี จนกว่า ผอ.ผู้นั้นย้ายหนีมันก็ไม่ดีข้ึน  แต่เดี๋ยวนี้
ดีขึ้น ดีขึ้นมาก การอะไรเร็ว ๆ ขึ้นมามันก็ดีต้องขอขอบคุณด้วย  สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้มันทันใจพี่น้องประชาชนนี้เขาก็ขอขอบคุณมา อีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง ที่ผมเคยพูด
ถ้าไม่สร็จผมก็จะพูดทุกครั้งที่มีการประชุม คือ เรื่องถนนนะครับ  ถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ผมเคยพูดแต่ไหนแต่ไรมา ผมเคยปรึกษา ผมเคยแนะนำว่าให้ทำปีละ 100 เมตร ก็ได้       
แต่เดี๋ยวนี้ผม 2 ปี ผมได้หินคลุก 3  รถที่ไปลงให้  ผมก็ดีใจอยู่  เพราะว่าเวลาฝนตกมันจะ
ไม ่ ได ้แฉะก ็ขอขอบค ุณทางเทศบาล แต ่ผมให้ทำไปเร ื ่อย ๆ ไม ่ ใช ่จะว ่าหย ุดน ี ้มี                    
รองนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งก็บอกรับปากกับผมจะทำให้ผม ถ้ามีหินคลุกมาจะเอาไปใส่ให้ 
ไม่ใช่รองกฤษฏ์ครับ รองกฤษฏ์ผมไม่พูดกับท่านแล้ว  เพราะว่าคุยกันมากมันเลยอะไร 
เพราะว่าท่านโกหกผมอยู่เรื่อย ขออภัยนะครับ ที่เอ่ยนาม ไม่เป็นไร ส่วนนี้เราก็มีทั้งดีทั้งไม่ดี 
แต่เรื่องที่ดี ๆ ให้ผมแนะนำให้ท่าน ท่านนายกเทศมนตรี ถ้าอยากให้โครงการทุกอย่างสำเร็จ
หรือเห็นกับตา สมัยหน้าเลือกท่านเข้ามาอีกไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลง โครงการทุกอย่างมันจะได้
เสร็จ ถ้าเอาคนอื่นมาคนอื่นก็มาปัดไม่เห็นหน้าเลยโครงการอะไรไม่รู้ ต้องเอาคนเก่าที่จะมา
ปัดฝุ่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต่อเนื่อง เพราะว่าผมมอง ๆ แล้วโครงการที่ผมเสนอมามันตกไป 
10 ปีก็มี อะไรก็มีมันไม่ได้ ส่วนนี้ผมขอแนะนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเทศบาลเราเอา
ของเก่าขึ้นมาบ้าง อยู่ในตู้ ในไหนก็เอาขึ้นมาบ้าง โดยเฉพาะท่าน ผอ.กองช่าง ดีนะครับ ไม่ใช่
ท่านไม่ดี เพราะว่าเมื่อ 2 - 3 วัน ผมเคยเข้าไปปรึกษาท่านบอกว่าท่าน ผอ. ถนนเส้นนี้ทำ
อย่างไรของผมที่ไปขอกับชาวบ้านที่ให้มันต่อเนื่องกันไป ที่ประธานรถไฟท่านก็ผมได้ยินแต่
ท่านนายกเทศมนตรีว่ารถมันเสีย ท่าน ผอ.ท่านบอกว่าเดี๋ยวผมขอเวลานิดเดียว ท่านก็ไปทำ
เลยนี้คุยกันได้ เวลาท่านเอารถไปทำที่อื ่นท่านก็โทรบอกผมว่าขอรถไปใช้ งานหน่อยนี่ก็ดี  
เพราะว่ามันจะได้ประสานงานกันมันจะได้เสร็จ อันนี้คือโครงการถนนไม่ใช่ว่ารับปากแลว้เฉย 
แต่เล่น LINE ผมเล่นไม่เป็นหรอกครับ ผมอยากเข้ามาถามเลย LINE นี้ก็โกหกดี LINE มาก็ไม่
รับก็มีไม่ตอบก็มีมันก็ 8 ปี ก็ไม่เสร็จหรอกครับ เพราะว่าตาต่อตา ปากต่อปากเลย ถ้าทำให้ทำ
ให้สักนิดก็ยังดีนี้ผมขอแนะนำผู้ที่จะบริหารเทศบาลต่อไป  แต่เรื่องที่จะเข้ามาใหม่ ๆ อย่าง
สมาชิกสภาเทศบาลนี้เข้ามาใหม่ อยากได้โครงการนั้นเสนอไปมันทับกันไปเลยก็มี  ของผม



๒๒ 
 

เสนอแต่ก่อนแล้ว ผมเห็นมา ผมก็ไม่ได้ เวลานั่นใครพูดมากก็ได้มาก ผมเห็นโครงการบางครั้ง
หินที่ไม่จำเป็นก็ไปเทลงห้วยก็มีมันไม่ถูกหรอกครับ สิ่งไหนที่มันสำคัญหรือไม่สำคัญก็สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านมีหน้าที่ที่ชุมชนของตัวเองดูแลว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญนี่ก็ปรึกษาท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลหน่อย  เพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาลสำคัญทุกคน และทุกท่านที่เป็น
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนเข้ามามันถึงจะพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ของเรานี้ให้เจริญ และ
ต่อเนื่อง  แต่ผมไม่เคยว่าชุมชนผมจะได้อะไรไม่ได้อะไร แล้วแต่คณะผู้บริหารที่จะทำให้ ผมก็มี 
ผมก็น้อยใจเห็นชุมชนอื ่นได้รี ไซกิ ้ง ชุมชนผมบ้านไผ่เก่า บ้านไผ่พัฒนานี่เหลืออยู ่ 2             
ศรีชมมอญ 1 ศรีชมมอญ 2 ว่ามันไม่โก้เหมือนเขามันยังเป็นอันอ่ืน เพราะว่าน้ำท่วมโพดุลมัน
เริ่มทรุดเริ่มเสียแล้วก็ช่วยไปปูรีไซกิ้งให้หน่อยมันจะได้สวย คือว่าชุมชนบ้านไผ่เก่ากับชุมชน
บ้านไผ่พัฒนามันเจริญอยู่ทางใกล้กรุงเทพฯ ติดถนนมิตรภาพนะครับ ถ้าท่านทำสวยทำดีโอ้
แขกบ้านแขกเมืองเข้ามา มาจากภาคใต้ก็เยอะ เมื่อ 2-3 วัน เขามาทำบุญ เขาเห็นถนน
หนทางบ้านเราเออสวยดี  เพราะว่าชุมชนผมนี้มันเป็นชุมชนท่องเที่ยวเหมือนกันก็ช่วยพัฒนา
ให้หน่อย อีกอย่างหนึ่งครับท่าน ผมขอฝากท่านรองปิงเรื่องสุนัขจรจัดชุมชนไหนมันเยอะก็
ช่วยแอบ ๆ ไปจับหน่อยได้ทีละตัวสองตัวก็เอามันลำบากมันถ่ายเรี่ยราดตามถนนก็มีสกปรก 
แต่ผมไม่อยากพูดชุมชนบ้านไผ่เก่านะเยอะ ผมว่ามีผู ้ใจบุญเอาไก่ย่างไปโยนให้สุนัขมันก็
สกปรก ผมว่าเวลาท่านไปจับท่านก็เคยไปจับ เขาก็อ้างว่ามีเจ้าของที่จริงมันไม่มีเจ้าของหรอก 
มันสร้างความรำคาญให้ ส่วนมีเจ้าของก็บอกเขาว่าให้เลี้ยงที่บ้านและขังไว้มันจะดี เวลาไปจับ
มีแต่เจ้าของนี้ ผมก็เห็นใจท่านก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ เราก็บอกว่าถ้าสุนัขใครก็จับไว้มัดไว้ 
เพราะไม่อย่างนั้นทางเจ้าหน้าที่จับหมดมันจะดี  ในส่วนนี้ผมแนะนำ ผมก็ไม่มีอะไรที่จะพูด
มากไปกว่านี้หรอกก็ช่วยกันสอดส่องดูแลก็แล้วกันเทศบาลเรานะครับ เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ดีมาก ดีเยี ่ยมขึ ้นไปเรื่อย ๆ ตามที่ชาวบ้านบอกมานี่ผมก็มานำเสนอที่สภาวันนี้ล่ะครับ 
โดยมากพวกพาหลานไปโรงเรียนเขาว่าเบิกเงินเบิกทองอะไรได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ผมก็ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับฟังคำแนะนำขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ ผมให้อีก 1 ท่าน แล้วจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบ ท่านประเสริฐ เอราวัน ครับ 

เมื่อสักครู่ท่านจิรนันท์ท่านยกมือก่อน ผมขอท่านจิรนันท์ก่อนนะครับ  ขอเชิญท่านจิรนันท์  
เกียรติชัยพัฒน ครับ 

นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  ผม นายจิรนันท ์ เกียรติชัยพัฒน ขอเสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปทาง
คณะผู้บริหาร เรื่อง ไฟแดงที่พูดกันไฟแดงที่หลายแยก ท่านยังขาด 3 แยกสมศักดิ์ที่อยู่หน้า
บ้านผม แล้วก็แยกโรงเรียนกรุณาศึกษาที่ทางโรงเรียนเขามีเด็กเข้าออกในเวลาเร่งรัด ซึ่ง 2 
จุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญ แล้วเส้นเหลืองหน้าบ้านผมก็ตีให้ด้วย เพราะบางครั้งนี้รถในซอยออกมา
มันอันตราย  พอบางทีรอเลี้ยวเขาก็ไปทับเส้นเหลืองเส้นทางเลี้ยว เรื่องที่ 2 เรื่องหินคลุกที่
แยกพิซซ่าเดอะแก๊งยังไม่สำเร็จยังคั่งค้างอยู่ ซึ่งผมขอให้เอาหินไปเพิ่มเติมให้มันสุดทาง แล้ว
เรื่องท่ี 3 ถนนพร้อมท่อระบายที่นนท์คาราโอเกะ ซึ่งเคยเข้าแผนไว้แล้วก็ครบกำหนด แผนตก
ไปแล้วก็อยากให้เอาข้ึนมาปัดฝุ่นใหม่ แล้วก็อยากตั้งเป็นปี 2567  ซึ่งชาวบ้านเขาขอทวงถาม
มาก็ฝากท่าน 3 เรื่อง ขอบคุณมากครับ 
 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านจิรนันท ์ เกียรติชัยพัฒน ผมจะให้ท่านผู้บริหารได้ตอบข้ออภิปรายของ 



๒๓ 
 

ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 ท่าน  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ในส่วนของท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  เรื่อง ศูนย์ฟอกไตตรงนี้เราก็ยอมรับ เพราะว่ากรณีศูนย์   
ฟอกไตนี้กระทรวงมหาดไทย กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข   
พูดง่าย ๆ ว่ามันไม่ตรงกัน เราทำเรื่องไปถึงกระทรวงสาธารณสุขทั้งมหาดไทย  แต่ตอนนี้เรา
ได้ข้อสรุปแล้วเพียงแค่ว่าเราจะแก้ไขชื่อโครงการใหม่ ตรงนี้เดี๋ยวถึงเวลาประชุมสภาเที่ยวหน้า
ผมก็จะชี้แจงก่อนนอกรอบให้พวกท่านเข้าใจมันติดประเด็น เพราะว่าข้อกฎหมายตรงนี้ พอมี
ปัญหาปั๊บเราไม่อยากทำอะไรที่ผิด ๆ ถ้าตะกี้นี้เราจะทำไปมันผิดไหมมันผิด แต่ถ้าไม่มีคนร้อง
ก็ไม่เป็นไร มีบางเทศบาลทำไปแล้วผิด นายกเทศมนตรีคนเก่า   ซึ ่งเลือกตั ้งเข้ามาไม่ได้ 
นายกเทศมนตรีใหม่เข้ามาได้เข้าร้องเข้าไปเลย ร้องเข้าไปปรากฏศูนย์นั ้นโดนปิดเลย 
ผลกระทบคือประชาชนเสียโอกาส แล้วคนที่ร้องก็โดนชาวบ้านด่าแบบสาปแช่งเลยการเมือง
บางทีเราก็ต้องมีขอบมีเขตไม่ใช่ว่าเอาชนะกันอย่างเดียว เราเห็นที่นู้นมีปัญหาปั๊บเราก็หยุด
ก่อน แต่ตอนนี้เราได้ข้อชี้แจงแก้ไขตรงนี้ผลสำเร็จแล้ว ชื่อโครงการ  แต่ก่อนนี้มันเป็นศูนย์ไต
มันเหมือนไปล็อคสเปคทางจังหวัด สสจ.ก็ดีเขาก็ให้ข้อคิดเราดีให้แก้ไขหัวข้อตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้
ประชุมเที่ยวหน้าผมจะนำเสนอให้พวกท่านอีกครั้งหนึ่ง  ในส่วนอย่างอื่นที่ท่านนิวัฒน์ได้ถาม 
เรื่องจัดซื้อจัดจ้างทางกองช่าง สำนักปลัดก็ได้ปริ้นให้ทุกคน ตอนนี้เราจะทำอะไร เหลืออะไร 
ได้ทุกท่านแล้วนะครับ มีไหม ไม่มีเหรอ ไม่ได้แจกทุกท่าน  ตรงนี้เดี๋ยวรบกวนให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนะครับ ท่านผู้อำนวยการกองจะได้รู ้ว่ามันติดตรงไหนอะไร ตรงไหนทำแล้ว
สำเร็จแล้วก็อยากให้รู้ทุกคน อย่างทางพี่บุญเหลือก็เห็นใจที่  ผ่านมา 2 ปี ได้หินแค่ 3 รถ   
ถ้าซื้อชุดใหม่เอาไปอีก 5 รถ ก็ได้ขยับ ๆ  เพราะก่อนที่จะมีฝน ผมก็ขี่เข้าไปดูอยู่เจอชาวบ้าน
เขาก็ยิ้มดีใจบอกว่าต่อไปฝนตกเขาบอกมันจะไม่ลื่นขี่เข้าไปลำบาก  ในส่วนที่ท่อระบายน้ำ 
ท่านบุญเหลือก็ดูเอาถึงเวลาทำงบประมาณท่านก็จิ้มเลยในเขต 3 ก็คุยกับเพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลนี้นั่งอยู่ข้างหลังท่าน 2 – 3 ท่าน ก็คุยกัน เพราะว่าสืบเนื่องจากเราเข้ามาปีแรก
งบประมาณเราก็ไม่เข้า 30 กว่าล้านบาท มาที่ผ่านมาก็ยังดีหน่อยเราจะเก็บได้เองก็ไม่เขา้อยู่ 
10 กว่าล้านบาท ไม่เข้า แต่ปีนี้เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่ง การถ่ายโอนอำนาจนี้จะโอนให้เราอีกกี่
เปอร์เซ็นต์  เพราะว่าพูดง่าย ๆ มันอยู่ที่เงิน ๆ ทอง ๆ ถ้าเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื ่อง
โครงสร้างเราก็จะได้ทุกอย่าง ในส่วนของศรีชมมอญ 1 ศรีชมมอญ 2 ก็ฝากทางผู้อำนวยการ
กองช่างเข้าไปดูแล้วก็เอาเข้าแผนไว้ก็ได้ เพราะว่าเป็นหน้าตาอยู่เวลาคนมาจากกรุงเทพฯ   
ซื้อของเกียรติสินเสร็จก็วิ่งเข้าตลาดในส่วนตรงนี้  ในส่วนเรื่องไฟจราจรนี้เดี๋ยวจะไปหารือดู 
เพราะว่าผมก็ไปสอบถามมันก็มีแต่ระบบนี้กันหมดแล้วล่ะพูดง่าย ๆ ถ้าพวกท่านอยากใช้
ระบบเก่าก็ไม่เป็นไรก็จะไปสอบถามดู เพราะว่าอย่างที่ผมเรียน ซื้อรถเราก็ต้องอยากซื้อรุ่น
ใหม่ คนทำงานก็ได้สบาย เพราะการซ่อมนี้มันลำบาก เวลาซ่อมข้ึนมาอย่าง ณ ปัจจุบันนี้ซ่อม
แทบไม่ได้เลยต้องไปให้เขาเหมือนโดนมัดมือชก อันนี้ยอมรับจริง ๆ เพราะว่าฟ้าผ่าฝนตกไป
ทันที แม้กระทั่งว่าเจ้าหน้าที่จราจรนี้ของเราดี ๆ อยู่ไปกดปุ่มผิดแค่นั้นแหละ แยกยามาฮ่านี้
แหละได้คุยกันตลอดเวลาว่าท่านจะเปิดปิดต้องเปิดตัวไหนก่อน ส่วนมากเปิดผิดปั๊บลัดวงจร
ทันที ในส่วนสามแยกไฟแดงที ่ท ่าน สท.จิรนันท์ที ่ได ้บอกแยกโรงเร ียนกรุณาศึกษา           
แยกสมศักดิ ์ตรงนี ้ก็พยายามถ้าเงินเราเข้าตามเป้าก็จะพยายามใส่ให้เต็มเหมือนเดิม       
เพราะตอนนี้ทางแยกโรงเรียนกรุณาศึกษาช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จราจร
ของ สภ.บ้านไผ่ไปดำเนินการ ในส่วนของเรื่องลอกลำห้วยต่าง ๆ ตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการ 



๒๔ 
 

เพราะว่าในส่วนของงบผังเมืองที่เราได้มานี้พอเขาเช็คแนวเขตปั๊บ เขาก็จะดำเนินการ แล้วอีก
ตัวหนึ่งนอกไปอีกที่เราคุยกับท่านฉวี ตรงนี้เราก็จะทำซ้อนไปอีกเป็นข้างหน้าตั้งแต่บายพาสลำ
ห้วยน้อยนี้มาถึงที่ได้โครงการเราสะพานดำ แล้วก็ปลายจากมิตรภาพฝั่งโน้นไปจนถึงชุมชนปอ
บิด ตรงนั้นเราก็จะทำโครงการตรงนี้ แล้วเราก็คุยกันต่อว่าไหน ๆ ก็ทำแล้วสุดปลายทางเลย
ถึงแก่งละว้าให้ลอกเป็นโครงการใหญ่ เพราะว่าเราได้ขอแก้มลิงไปเลาะบายพาสนี้ ไปถึง
โรงแรมไฮเวย์แล้วยิงท่อลอดข้ามไปหนองนาวัว อันนี้เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งก็จะอาศัย
เลขานุการของท่านประวิทย์นี้แหล่ะ ท่านฉวีนี้แหล่ะครับ เพราะท่านตามงานให้เราดีมาก และ
วันนี้ช่วงบ่ายโมงก็จะประชุมเรื่องผังเมือง ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดว่างก็มานั่งฟังมัน
เป็นอะไรใหม่ ๆ ในส่วนนี ้ ในส่วนหินคลุกของเฮียนันท์ตรงพิซซ่าเดอะแก๊งนี ้เข้าไปลง
พอสมควรแล้วนะที่เช็คดูเฮียนันท์ลองเข้าไปดูใหม่ ยังขาดอีกเยอะไหม ใช่ไหมครับ เพราะว่า
จัดซื้อทีหนึ่งก็ไม่ได้เยอะก็ฝากผู้อำนวยการกองช่าง ถ้ามีเพ่ิมเติมหินคลุกเข้ามาก็ไปดูแล้วก็เอา
ไปสมทบ เพราะว่าถนนเส้นนั้นคนสัญจรกันเยอะมีหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นชุมชนค่อนข้างจะแออัด
แล้ว เหมือนชุมชนบ้านเกิ้งตรงข้างโรงไฟฟ้าเข้าไปเดี๋ยวนี้ตกใจเลยครับ เป็นหมู่บ้านออกมาเร็ว
มากวันนั้นก็ได้ถามกับทางท่านไสว  มัชฌิมา พอดีไปงานสีดำ สร้าง ๆ นี้มีคนอยู่ไหม บอกจอง
หมดทุกคนแล้ว ผมก็แปลกใจอยู่ว่าบ้านเมืองเรากำลังเติบโตที่ทุ่งนาเขาถมกันแล้วสร้างเป็น
หมู่บ้านเลย เพราะวันนั้นก็ได้คุยกับทางท่านนพดล  พลภูเขียว ทางพี่สุพจน์  แก้วเจริญ และ
ท่านไสว มัชฌิมา ว่าอนาคตน้ำจะไม่มีที่ไปตรงนั้นก็เดี๋ยวจะคุยกับทางกองช่างเข้าไปตรวจสอบ
ดู การสร้างหมู่บ้าน สร้าง ๆ คุณทำท่อระบายน้ำคุณจะเลนไปทางไหน ตรงนี้ก็รองรับการเผื่อ
มีน้ำท่วม สท.ทั้ง 3 ท่าน บอกท่วมแน่ ๆ ถ้าไม่ทำ เพราะมันเกิดขึ้นเยอะจริง ๆ ในส่วนตรงนี้ 
ในส่วนที่ท่านนิวัฒน์บอกถนนเจ้าเงาะวันคู่วันคี่ก็ฝากหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลลองดูและก็มา
ประชุมกัน ฝากท่านปลัดเทศบาลด้วย ในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าทำเป็นระเบียบแล้วมันก็จะดูดี
จอดวันคู่วันคี่ และก็เชิญทาง สภ.บ้านไผ่ ทางจราจรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ในส่วนนี้ผมก็ชี้แจง
พอสังเกตก็ขอบคุณที่ได้แจ้งมาหลาย ๆ คนก็เป็นข้อคิดที่ดี บางสูตรบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่มี
ความรู้ทางเทคนิคช่าง บางคนบางท่าน สมาชิกสภาเทศบาลบางท่านมีเทคนิคช่างมีความรู้
อย่างนี้ละครับดี เรามาแชร์กันมาคุยกันถึงเวลาเปิดสภาก็ไม่ต้องพูดอะไรเลย เพราะเราทำตาม
ความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ตอบข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  
ประธานสภาเทศบาล 4  ท่าน  ผมขออนุญาตนำเสนอท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงครับ  พอดีมันมีข้อร้องเรียนมา 

ตั้งแต่ช่วงเราหาเสียงช่วงนั้น ถนนเส้นหน้าร้านสินอาจิว ร้านบ้านไผ่เฟอร์นิเจอร์เก่า ซึ่งตอนนี้
รถมันวิ่งทางเดียวใช่ไหมครับ มันวิ่งเข้าออกแค่ทางเดียวมีผู้ร้องว่าทำไมไม่ให้วิ่งรถสลับไปมาได้ 
เพราะว่ามันอย่างนี้ที่ผมบอกนี้ว่าผู้สัญจรตรงนั้นบอกว่ามันแค่นิดเดียวเองก็จะตรงไปได้เลย 
อันนี ้มันต้องไปอ้อม อ้อมก็คือไปออกทางแว่นท็อปเจริญใช่ไหมครับ ต้องมาเลี ้ยวตรงนี้         
อีกฝั ่งหนึ่งก็ไปออกทางขวาทางร้านแม่สะอิ ้ง ซึ ่งอีกแค่ช่วงตรงนี้ถ้าท่านได้เข้าหารือกับ        
ทาง สภ.บ้านไผ่ ลองนำเสนอดูนะครับ ว่าขอแค่ช่วงนี้ให้เป็นรถวิ่งสลับไปมาได้ไหม คือ รถวิ่ง
สวนกันไปมาได้ หลายท่านก็บอกมันแค่ช่วงนิดเดียวเอง แล้วมันจะย่นระยะเวลาทีจ่ะวิ่งตรงไป
ทางวัดจันทรประสิทธิ์ ผมยกตัวอย่างเวลาเขาจะไปงานที่วัดจันทรประสิทธิ์ เขาบอกต้องไป
อ้อมอีกรอบหนึ่ง แล้วไปโค้งกลับมาอีก อันนี้นำเสนอท่านนายกเทศมนตรี ผมได้ข้อร้องเรียน
มาตั้งแต่เราไปเดินหาเสียงช่วงนั้นแล้วก็นำเสนอท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ  มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดที่จะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญท่านประเสริฐ  เอราวัน  ครับ 
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นายประเสริฐ  เอราวัน  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  กระผม นายประเสริฐ  เอราวัน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่จำกัดเขต  
เพราะผมก็เป็นคนของพ่ีน้องประชาชนในบ้านไผ่ทั้ง  39  ชุมชน  ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณ
ทางคณะบริหาร แม้กระทั่งท่านปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผมอ่านดูแล้ว เมื่อที่ผ่านมาผม
อภิปราย เรื่องการนั่งสมาธิที่หอประชุมประชาเมืองไผ่ จริง ๆ แล้วถ้าไม่ดำเนินการแล้ว ผมจะ
บอกให้ท่านพงษ์ดนัยเพิ่มคำว่าวนาราม มันไม่ใช่วัด เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็ดำเนินการไป
เรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง ผมต้องขอขอบคุณท่านธัชทร  อภิโชติ
ดิลก  ได้อภิปรายเรื่องสวนสาธารณะในเขต 2 ของผม  เพราะว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ผมอภิปรายมา
มากต่อมากแล้ว ยังไม่ดำเนินการ แต่ตอนนี้ลามไปถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มาพูด
แทนเขต 2 มันเหมือนกับผมไม่มีพลังในการอภิปราย ที่ผ่านมานั้น เรื่องไฟฟ้าก็ดี เรื่องสนาม
เทนนิสก็ดี เรื ่องห้องน้ำก็ดี เรื ่องสนามตะกร้อฟุตซอลก็ดี ไม่มีการไปดำเนินการตามที่ผม
อภิปรายเลย อย่างนั้นเรื่องนี้ผมก็ต้องยกประโยชน์ให้กับท่านธัชทรในวันนี้ที่อภิปรายแทนผม 
เพราะว่าถ้าผมพูดไปอีกมันก็จะซ้ำซากก็เหมือนกับที่ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ พี่บุญเหลือ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 พูดแต่เรื่องหินคลุกมาโดยตลอด  แต่ตอนนี้ผมจะไม่พูดเรื่องหิน
คลุก ผมจะพูดเรื่องป๊อบคอร์น ป๊อบคอร์นกับหินคลุกมันต่างกันนะครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลที่เคารพครับ จากการที่ผมรับฟังมาตลอดระยะเวลาที่นั่งอยู่ที่บ้านก็ดี ร้านอาหารก็ดี 
ร้านตัดผมก็ดี วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกองการศึกษา หลายครั้งที่สภาแห่งนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่อง
กองการศึกษาสักคนเลย ไม่รู้เป็นเพราะอะไรกองการศึกษาถึงไม่มีคนกล้าแตะ แต่วันนี้ผมจะ
พูดในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ใช่ว่าเป็นในเชิงทำลาย ไม่ใช่ว่าเป็นเชิงตำหนิ  ซึ่งก่อนนั้นผมก็เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต โรงเรียนบ้านไผ่ เดือน 1 หรือ 2 
เดือน จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง แต่ตั้งแตผู่้อำนวยการคนนี้เข้ามา ย้ายเข้ามานี้ยัง
ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแม้แต่ครั้งเดียว  มันเป็นเสียงสะท้อนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนพูดให้ผมฟัง ว่าท่านประเสริฐ ท่านเข้าไปในสภานั้น 
ท่านช่วยพูดหน่อยว่าการเคลื่อนไหวของโรงเรียนของเรานี้ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตนี้ ความเคลื่อนไหวพวกผมไม่รู้เลยข้อเท็จจริงยังไงผมไม่รู้   แต่คณะกรรมการ
สถานศึกษาผมไม่เอ่ยนามครับ มี 2 - 3 ท่าน มาบอกผมถึงบ้าน ช่วยบอกหน่อยว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาตั้งขึ ้นมาแล้ว เพื่อที่จะมาดูแลลูกหลานของพวกเรามาพัฒนา
โรงเรียนของเราให้มันทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชนเขานั่นเป็นเสียงสะท้อนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ณ ปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ดูแลฝ่าย
การศึกษาให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรไหม ช่วยบอกคณะกรรมการ
สถานศึกษาด้วย เรื่องไฮไลท์ของผมทีจ่ะพูดในวันนี้ จากการไปทัศนศึกษา 2 ครั้ง ที่ผ่านมาไม่
ว่าจะเป็นชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นเมืองเลยที่เชียงคาน เคยไหมครับ หลังจากที่พวกเราไปทัศน
ศึกษาดูงานแล้ว ประเมินไหมครับ ว่าสิ่งที่ได้ สิ่งที่ไม่ได้มันมีอะไรบ้าง ตัวกระผมเองนี้บอกตรง 
ๆ ทำอะไรก็ช่างเสร็จจากงานแล้ว ผมจะต้องประเมินการของผมที่ทำ เฉกเช่นเดียวกันกับ 2 
ครั้ง ที่ผมไปทัศนศึกษาร่วมกับคณะทัศนศึกษาครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุมชน ไม่ว่า
จะเป็นผู้สูงอายุ ผมก็ไปทั้ง 2 ไฟล์ แต่ผมประเมินมาได้แล้วมีอยู่ 3 - 4 อย่าง ที่ผมจะมาถอด
บทเรียนในวันนี้ อย่างที่ 1 ด้านวิชาการ ด้านวิชาการเราได้อะไรจากการไปทัศนศึกษาดูงาน 
เพราะงบประมาณที่ผ่านให้นั้น แต่ละครั้งนั้นไม่ใช่น้อย ๆ ผมจะไม่พูดถึงยอดเงินครับ ไม่ใช่
น้อย ๆ เราได้อะไรบ้าง ด้านวิชาการในด้านเชิงวิชาการ เราต้องถอดบทเรียนในการที่เราไป
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ทัศนศึกษาดูงานในครั้งนั้น นั่นเรื่องที่หนึ่ง  เรื่องที่ 2 นันทนาการพี่น้องประชาชนไปทัศน
ศึกษาดูงานนี้ บางครั้งหลาย ๆ ท่านก็คงไม่รู้คำว่านันทนาการคืออะไร ซึ่งคณะบริหารทุกท่าน
ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไปร่วมด้วยกัน เวลานันทนาการไม่ใช่ว่าขึ้นเวทีแล้วร้องเพลง และก็ฟ้อนรำมัน
ไม่ใช่ นั้นเป็นการสนุกสนานเพียงบางครั้งบางคราวแค่นั้นเอง  แตค่ำว่านันทนาการในที่นี้มันมี
รายละเอียดปลีกย่อยอีกมากเลย เรื่องที่ 3 โภชนาการถามว่าโภชนาการของเราเนี่ยมันเป็น
ยังไงผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าจัดดีหรือไม่จัดดีอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยแต่พ่ีน้องพวกเราเนี่ยที่ไป
ร่วมงานเนี่ยอย่างเช่นชลบุรีเนี่ยอ่ิมท้องไหมนอนอุ่นไหมนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการอยากเห็นตรงนี้
แม้กระทั่งข้าวเที่ยงบ่าย 3 โมงถึงจะได้ทานกันผมเคยบอกท่านสัญญาหมูอ่อนว่าขออนุญาต
ครับผม ประสบการณ์ของผมเนี่ยผมจะต้องมีพวกผมจะต้องมีรถปิคอัพสักคันหนึ่งไปสแตน
บายไว้เผื่อบางทีมีลูกหลานหรือว่าคนไข้คนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเราสามารถเอารถฉุกเฉิน
ของเราพาไปส่งโรงพยาบาลได้แต่ครั้งนั้นไม่มีครั้งที่ 2 ก็ยังไม่มีอีกถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเอารถที่ไหนไปช่วยชาวบ้านเขาหรือจะไปเรียกเทศบาลอื่นๆเขามาช่วย
เราไม่อายเขาเหรอครับรถบัสตั้ง 5-6 คันรถตู้ทั้ง 3 คันแต่เวลามีเหตุฉุกเฉินไม่มีรถส่งคนไป
โรงพยาบาลมันก็ไม่ถูกต้องนั่นคือเป็นการถอดบทเรียนของผมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อีก
ไม่กี่วันเราก็จะพาอสมไปทัศนศึกษาแล้วอย่าให้เป็นแบบนั้นอีกเลยครับเป็นเรื่องที่ 3 นะครับ
เรื่องที่ 1 วิชาการเรื่องที่ 2 นันทนาการเรื่องที่ 3 โภชนาการ ถามว่าโภชนาการของเรานี้มัน
เป็นอย่างไร ผมจะไม่พูดถึงเรื่องว่าจัดดีหรือไม่จัดดี อาหารอร่อยหรือไม่อร่อย แต่พี่น้องพวก
เรานี้ที่ไปร่วมงานนี้ อย่างเช่นชลบุรีนี้อิ่มท้องไหม นอนอุ่นไหมนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องการอยาก
เห็นตรงนี้ แม้กระทั่งข้าวเที่ยงบ่ายสามโมงถึงจะได้ทานกัน ผมเคยบอกท่านสัญญา โม้อ้อน ขอ
อนุญาตเอ่ยนามนะครับ ผมไปปรึกษากับท่านว่าการไปทัศนศึกษาทุกทั้งที่ผมไปดูงานจาก
ประสบการณ์ของผมนี้ พวกผมจะต้องมีกระบะสักคันหนึ่ง ไปสแตนบายไว้ เผื ่อบางทีมี
ลูกหลานหรือว่าคนไข้คนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเราสามารถเอารถฉุกเฉินของเราพาไปส่ง
โรงพยาบาลได้  แต่ครั้งนั้นไม่มี ครั้งที่สองก็ยังไม่มีอีก ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้เอา
รถที่ไหนไปช่วยชาวบ้านเขาหรือจะไปเรียกเทศบาลอื่น ๆ เขามาช่วยเราไม่อายเขาหรอครับ 
รถโค้ช รถบัสตั้ง 5 – 6 คัน รถตู้ตั้ง 3 คัน แต่เวลามีเหตุฉุกเฉินไม่มีรถส่งคนไปโรงพยาบาล
มันก็ไม่ถูกต้อง นั้นคือเป็นการถอดบทเรียนของผมนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้อีกไม่กี่วันเราก็
จะพา อสม.ไปทัศนศึกษาแล้ว อย่าให้เป็นแบบนั้นอีกเลยครับ เป็นเรื ่องที่ 3  เรื ่องที่ 1 
วิชาการ  เรื่องที่ 2 นันทนาการ เรื่องที่ 3 โภชนาการ  และเรื่องที่ 4 ความปลอดภัยของพ่ี
น้องประชาชน เจ้าหน้าที่ของเราไปร่วมงานนี้เคยแบ่งไหมว่าคนนั้นจะรับผิดชอบเรื่องนี้ คนนี้
จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ ไม่เคยมีการแบ่งงานกันเลย ไปถึงแล้วก็จับพัดจับถูไปในลักษณะว่า
ทำให้มันเสร็จ ๆ ไป ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง ท่านนายกเทศมนตรี บอกตรง ๆ ว่างบประมาณที่
เราจัดไปให้ตรงนี้อยากจะให้มันครบเวอร์ให้มันครอบคลุมทุกอย่าง เพราะฉะนั้นตรงนี้ผม
อยากจะเรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะบริหาร แม้กระท่ังพ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลพวก
เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะดำเนินการในส่วนนั้น ถามว่าการไปทัศนศึกษาแต่ละครั้ง
นั้น เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่ามันเป็นยังไง จะยังไงก็ช่างพวกผมในฐานะเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของพี่น้องประชาชนไม่แตกต่างอะไรกับทางคณะบริหาร ทางเทศบาล 
พวกผมก็จะต้องไปดูแลจะให้พวกผมดูแลเพียงแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ คณะบริหารก็ต้องมาร่วม
ด้วยช่วยกัน ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลย ผมไม่ได้ตำหนิท่านว่าปล่อยปะละเลยนะครับ ไม่ใช่ว่า
จะปล่อยปะละเลย ผมไม่ได้ตำหนิ เพียงแต่ว่าผมเกริ่นว่าต้องถอดบทเรียนในตรงนั้น เพราะ
เรายังเหลือเวลาอีก 2 ปี ที่อยู่ในวาระตรงนี้ในการดำรงตำแหน่งและจำต้องมีอีกหลายครั้งที่



๒๗ 
 

เราจะต้องไปทัศนศึกษาดูงาน จริง ๆ แล้วท่านคณะบริหารก็คงจะทราบดีว่าที ่ผ่านมา
ประสบการณ์ของเราก็มีเยอะแยะเลยนั่นคือผมพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทางคณะบริหารและ
ก็พ่ีน้องสมาชิกสภาเทศบาลของพวกเราทุกคนได้รับทราบว่าที่ผ่านมานั้นผมได้ถอดบทเรียนใน
ส่วนนี้ ซึ ่งผมไปนั่งฟังเชิงวิชาการที่ชลบุรีแล้ว พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
ชุมชนนี้เขาตั้งใจใส่ใจเรียนรู้จากเทศบาลอื่น ๆ  ไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจ แต่บางครั้งของเราเวลามัน
กระชับจนเกินไป ยังไม่ฟังอะไรเลย ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไป ๆ ขึ้นรถได้เวลากินข้าวแล้ว มัน
ไม่ใช่ ผมอยากจะให้ทำให้มันถูกต้องที่สุดก็คือเรื่องวิชาการ เพราะเราต้องการอยากจะให้พ่ี
น้องประชาชนของเราไปเรียนรู้ในส่วนนั้น เรื่องนันทนาการนี้ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องสนุกสนานก็
ให้มีเวลา ให้เวลาเขาบ้าง ให้เวลาเขาไม่ใช่ว่าตอนเย็นทานข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็อาบน้ำอาบท่า
ทานข้าวเสร็จแล้วก็ข้ึนเวทีร้องรำทำเพลง 2 ทุ่ม ก็ข้ึนห้องนอนมันไม่ใช่ คำว่านันทนาการนี่มัน
ไม่ใช่แบบนั้น ในเชิงวิชาการไม่ใช่เลยครับ แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องโภชนาการอาหารการกินที่
ผ่านมานั้นทุกคนยอมรับเลยครับ ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้จริง ๆ ครับ โภชนาการที่ผ่านมานั้น ตอน
เย็นนี้แบบหนึ่ง แต่ตอนกลางวันเป็นเวลาที่เราเหนื่อย เราอยากจะกินข้าวให้มันอ่ิมท้อง เราจะ
ได้มีมันสมองไปเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ แต่กลางวันนี้บางครั้งมีครั้งหนึ่งบ่าย 3 โมง ถึงได้ทานข้าว 
จริง ๆ ถ้าหากเรามีรถกระบะสักคันหนึ่งจัดข้าวกล่องไปถึงเวลาเที่ยงแล้วบอกรถบัสจอดเอา
ข้าวกล่องขึ้นบนรถ ไม่ใช่บ่าย 3 โมง มานั่งรอกินข้าว ไม่ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้มี
แบบนี้ ผมก็ไม่มีอะไรพูดหนัก ๆ พูดแบบเชิงตำหนิติติงไม่มีครับ เพียงแต่อยากจะพูดในเชิง
สร้างสรรค์ ให้ต่อไปนี้เราถอดทบเรียนเรื่องนี้ไปเสร็จแล้ว เราก็จะต้องไปพูด เรื่องต่อไปอีกว่า
เราจะดำเนินการลักษณะไหนขอบคุณครับ แค่นี้ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ  เอราวัน  ขอเชิญท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญเหลือ  เรื่องลือ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  ผม นายบุญเหลือ  เรื่องลือ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล เขต 3 ผมขอประท้วงท่านประเสริฐ เอราวัน ที่เอ่ยชื่อผมว่าพูดแต่เรื่องหินคลุกนี้มัน 

เป็นงานของผม งานพ่ีน้องประชาชนในชุมชนผม ไม่ต้องเอ่ยชื่อผมก็ได้ครับ เพราะว่าผมขอหิน
คลุก ผมก็บอกว่าขอเอามา 2 ปี ผมก็สัญญาว่าจะพูดทุกเมื่อในเมื่อถ้าผมยังไม่เสร็จ ถ้าผมยัง
ไม่ได้นี่คือคติของผมครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องว่าชื่อคนนั้นพูดซ้ำซาก งานของคุณ 
ๆ ก็ทำไป งานของผม ๆ ก็ทำของผม ผมก็พูดกับท่านนายกเทศมนตรี พูดกับผู้บริหาร ในส่วน
นี้ผมก็ขอให้ท่านประเสริฐรับรู้ว่านี้คืองานของผม ผมถึงพูดทุกเรื่องผมต้องพูดถ้างานไม่สำเร็จ  
ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านบุญเหลือ  เรื่องลือ ครับ ท่านประเสริฐมีอะไรครับ ไม่มีอะไรแล้วครับท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ท่านก็ทำหน้าที่  อย่างนั้นท่านประเสริฐ  เอราวัน  กล่าวเลยครับ 
นายประเสริฐ  เอราวัน ไม่ครับ  ผมก็ต้องขอโทษคุณพ่ีบุญเหลือครับ  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ ผมประเสริฐ  เอราวัน เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าท่านบุญเหลือ ผมไม่ได้ติติงพ่ีบุญเหลือ 

ผมบอกว่าท่านพูดเรื่องหินคลุกนั้นคือความต้องการของท่านแต่ผมจะพูดถึงเรื่องป๊อบคอร์น 
คือเรื่องเบา ๆ ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องหนัก ผมไม่ได้ตำหนิท่าน เพราะว่าท่านนิพูดถูกต้องแล้วว่า
ท่านต้องการหินคลุก ท่านพูดมามากต่อมากแล้วก็ยังไม่ได้ ท่านก็จำเป็นจะต้องพูดคือฟังไม่ได้
ศัพท์อย่าจับไปกระเดียดสิครับ มันไม่ได้ เพราะฉะนั้นว่าจะให้ผมพูดบอกว่าผมตำหนิอย่างโน้น
อย่างนี้ ผมไม่ได้ตำหนิครับ เพียงแต่บอกว่าท่านพูดเรื่องหินคลุก บางครั้งท่านพูดมาหลายครั้ง
แล้วก็ไม่ได้สักที ท่านก็ต้องพูด แต่ตอนนี้ผมจะพูดแต่เรื่องป๊อบคอร์นนะครับ พี่บุญเหลือ 
ขอบคุณครับ 
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นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านประเสริฐ เอราวัน ไม่เป็นไรครับ ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ได้ทำหน้าที่ทุกท่าน เต็มความสามารถอยู่แล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้เห็นท่านสมมาศ  สันคำ  
 ขอเชิญครับ 
นางสาวสมมาศ  สันคำ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านค่ะ  ดิฉัน นางสาวสมมาศ  สันคำ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วันนี้มีเรื่องมา
นำเสนอในที่ประชุมวันนี้นะคะ ชาวบ้านฝากมา เรื่อง ป้ายซอยต่าง ๆ ในชุมชน ชาวบ้านฝาก
มา เพราะบางซอยที่สร้างขึ้นใหม่ยังไม่มีป้ายซอยเลย ปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่มีป้ายซอยก็คือ
ช่วงนี้การซื้อขายส่วนมากก็ซ้ือขายกันทางโทรศัพท์  แล้วทีนี้เวลาพวกแกร็บเขามาส่งของ 
ปัญหาก็คือเกิดผู้ซื้อกับผู้ขายหาซอยไม่เจอ แล้วก็ต้องตามมาที่ประธานชุมชน และก็ตามไปที่
สมาชิกสภาเทศบาลก็ในขณะที่แกร็บนี้บางทีเขาก็ต้องเติมน้ำมันก็ต้องวนหาหลาย ๆ รอบมันก็
จะเป็นการสิ ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของเขา เราก็เห็นใจเขาก็เลยอยากจะนำเสนอให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลผ่านไปถึงท่านนายกเทศมนตรีว่าเราอยากมีป้ายซอย ทีนี้ทางสมาชิกสภา
เทศบาลก็เคยพูดในที่ประชุมก่อนหน้าโน้น แต่ท่านนายกเทศมนตรีก็ตอบว่าเดี๋ยวเราจะทำ แต่
เราจะทำเป็นเฟสใหญ่ ในความรู้สึกของดิฉันอยากจะให้แก้เป็นจุด ๆ ในกรณีเร่งด่วน เช่น 
ประธานชุมชนเขียนคำร้องมาว่าชุมชนนั้นชุมชนนี้อยากได้ซอยนั้นซอยนี้  เราสามารถที่จะ
แก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะจุดได้ไหม  อันนี้ก็คือเรียนถามในที่ประชุม อีกเรื่องหนึ่ง ดิฉันได้เขียน
ขอขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งถนนของชุมชนหนองลุมพุกปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะหนองลุ
มพุกตอนนี้สวยงามแล้ว ซอย 4/2 แต่การมุมมองนี่มันมืดมาก ถนนสวยงามแต่เข้าไปในซอย
มืดสนิทเลยค่ะ แล้วทีนี้ดิฉันก็เลยเขียนคำร้องมา 3 จุด ถ้า 3 จุดแล้วเราก็ประเมินมาทางกอง
ช่าง กองช่างก็ส่งไปท่ีไฟฟ้า ไฟฟ้าก็ส่งมาทางเทศบาล ถ้ามันเป็น 3 จุด แล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะ
ก็อย่างน้อย ๆ ก็ขอแค่จุดเดียว อย่างน้อย ๆ ซอย 4 แยก 2 ขอให้ได้ก่อนก็ได้ ไม่เป็นไร แล้ว
ถ้าสมมุติว่างบประมาณเรามาก็ค่อย ๆ ขยายไป อันนี้เราเข้าใจคณะผู้บริหารว่างบประมาณ
เราไม่ใช่ว่าเราจะมาดูแลเฉพาะเขต 1 เราดูแลทั้ง 3 เขต แต่ก็เลยขอซอย 4/2 เป็นการ
เร่งด่วนก่อนก็ได้ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็ขอฝากถามถึงหนองลุมพุกซอย 9 อาจจะพูดบ่อย ๆ ย้ำ
บ่อย ๆ ก็ต้องขอโทษด้วย อย่าเพิ่งรำคาญกัน ชาวบ้านก็ฝากถามมาเหมือนเดิมล่ะค่ะ ว่าซอย 
4/2 พึ่งเสนอไปทำไมมันได้แล้ว แล้วซอย 9 ล่ะจะได้เมื่อไหร่ก็เลยบอกพี่น้องว่าเดี๋ยวจะนำ
เรียนถามในที่ประชุมสภาให้ยังไงก็ขอความชัดเจนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านสมมาศ  สันคำ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ขอเชิญท่านไสว  มัชฌิมา ครับ 
นายไสว  มัชฌิมา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 

ทุกท่านครับ  กระผม นายไสว  มัชฌิมา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เขต 3 คือผมมีเรื่อง
ที่จะถามนิดหน่อย คือ ชาวบ้านฝากถามมาว่าถนนของเรานี้ที่มันผ่านงบประมาณไปแล้ว เราก็
กันเงินไว้แล้ว แต่ทำไมไม่เห็นทำมันติดปัญหาตรงไหน เช่น ซอย 14 ซอย 13 คือ เรากันเงิน
ไว้แล้วนะครับ ตั้งแต่งบประมาณปี 2565 แล้วเราทำไมไม่เร่งทำให้มันจบ ตอนนี้มันปี 2566 
แล้วจะครึ่งปีแล้ว แล้วอีกหน่อยก็จะงบประมาณของปี 2567 ของปี 2566 มาทำของ       
ปี 2567 อีก คือ ชาวบ้านถามมาว่ามันติดปัญหาอะไรเราถึงไม่ทำให้มันจบในปี 2565  
เพราะเป็นงบประมาณปี 2565 เราก็ได้กันเงินกันไว้หมดแล้ว ผมยังรออยู่ ซอย 13 กับ    
ซอย 14 นี้ และก็อีกหลาย ๆ เส้น ทุกชุมชนนะครับ เพราะว่าในประมาณปี 2525 สิ่งที่เรา
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กันเงินไว้แล้วยังไม่เห็นลงมือทำเลย ผมว่ามันเป็นปัญหาเพราะอะไร มันติดปัญหาอะไรก็ช่วย
ให้ทางคณะบริหารช่วยตอบให้ชาวบ้านได้รู้ด้วยนะครับ เพราะว่าชาวบ้านสอบถามผมมา ผมก็
ไม่ร ู ้ว ่าจะตอบชาวบ้านยังไง ยังไงผมก็ขอฝากทางท่านประธานสภาเทศบาลฝากถึง          
ท่านนายกเทศมนตรีช่วยตอบให้ชาวบ้านได้รู้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกถนนเส้นหนึ่ง ขอเอ่ยนาม
นะครับ ท่านรองกฤษฏ์ ชัยมาตย์ครับ ถนนเส้นโนนสวรรค์ที่เราเอาหินเอาอะไรไปใส่มัน 2 ปี
แล้วมันไม่เสร็จสักที แค่เอากากไม่ใช่เอาหินคลุก เอาแค่เศษหินเศษดินอะไรเข้าไปใส่ เพราะ
ทางชุมชนก็ถามมาบ่อยอยู่ แล้วอีกเรื่องหนึ่งผมว่าถนนศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ทำให้มันเสร็จนะ
ครับ พ่อบุญเหลือจะไม่ได้พูดบ่อย เดี๋ยวท่านจะหาว่าเอาหินเอาหินไปลงลำห้วยอีก แต่ผมว่า
ถ้าพ่อบุญเหลือขอหินคลุกมันคงไม่เสร็จหรอกถนนเส้นนั้นน่ะ หมดโรงงานก็ไม่พอ ผมว่าต้อง
เอาเศษหินเศษดินไปใส่ก่อน ค่อยเอาหินคลุกเข้าไปลงมันถึงจะได้ ขอโทษนะครับ คุณพ่อครับ
ที่เอ่ยชื่อ เอาเศษหินใหญ่ ๆ นั่นแหละครับ จากถนนนั่นแหละไปใส่ก่อน ผมว่าก็น่าจะเร่งทำให้
ท่านเพราะท่านขอมา 2 ปีแล้ว ท่านจะได้สบายใจ แล้วก็ทุกซอกทุกซอยนั่นแหละ แล้วก็ทาง
ใจผมก็อยากให้ทำตรงในชุมชนก่อน เพราะว่าชุมชนมันเป็นที่ชาวบ้านเขาก็สัญจรไปมาเยอะ 
พวกกากหินอะไร แต่ว่าหินคลุกมันไม่มี ผมก็รู้อยู่หินคลุกของเรามันน้อย แต่ผมก็อยากให้ทำ
ถ้าจะทำให้ทำตอนหน้าแล้งนี้แหล่ะไม่ใช่หน้าฝน ถ้าหน้าฝนมันก็ทำไม่ได้ก็ช่วย ๆ ทำหน้าแล้ง
นี่แหล่ะ ยังไงก็ขอเอาเศษหินอยู่หน้าบ้านท่านนายกเทศมนตรีก็คงเยอะนะครับ เอาให้พ่อบุญ
เหลือเลยยกให้หมดเลย ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านไสว  มัชฌิมา ขอเชิญท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผม ร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีนิดนึงครับ ด้วยวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กองช่างได้ไลน์มา 

ห้องส่วนตัวผมบอกว่าตามที่ผมได้ทำหนังสือ เรื ่องการขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างซอย     
ศรีหมอน 7 กับ ซอยประปา 3 ซอยกาหลง ซอยเล็กนะครับ ส่วนศรีหมอน 7 นี้ผมทำตั้งแต่ 
ปี 2565 แต่พอดีมันช่วงระหว่างเหลื่อมกับงบประมาณก็เลยในปี 2565 ไม่ได้ ผมก็เลยทำ
ใหม่อีกครั้งหนึ่งของปี 2566 แล้วก็ทำไปให้กองช่าง แต่ทีนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการผ่าน
ท่านนายกเทศมนตรีแล้วไปที่ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายหรืออะไร
งบประมาณท่ีออกเช็คให้ทางไฟฟ้าได้ดำเนินการก็จะได้บอกพ่ีน้องในชุมชน ตอนนี้ท่านไม่เคย
มีไฟแสงสว่างจะมีแล้วตอนนี้ ท่านที่ฟังและดูการไลฟ์สดอยู่จะได้ทราบว่าซอยศรีหมอน 7   
ซึ่งหลาย ๆ ท่าน สท.เขต 1 พวกเราก็ร่วมด้วยช่วยกัน คือ ไปเห็นสภาพแล้ว จริง ๆ ไม่เคยมี
มาเป็นซอยเล็ก ๆ ไม่มีไฟแสงสว่าง และก็โดยเฉพาะซอยประปา 3  ซอยกาหลงนี ้ท่าน       
รองกฤษฏ์กับผมไปดูด้วยตนเองเลยครับ รถยนต์เข้าไม่ได้ แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าไฟฟ้าเขาจะทำ
ยังไง แต่ว่าบ้านคนนี้เยอะข้างในครับ เป็นชุมชนเหมือนชุมชนแออัดเป็นซอยเล็กด้วยจะมีไฟ
แสงสว่างแล้วตอนนี้ คือ ทางเจ้าหน้าที่กองช่างไลน์บอกว่าเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นตอน
ระหว่างการเบิกจ่ายเงินแล้วก็จะลงมาดำเนินการ อันนี้ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุก ๆ 
ท่านนะครับ ผู้อำนวยการกองช่างด้วยที่ตามเรื่อง ท่าน ผอ.อิทธิพลครับ ขอบพระคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกประดิษฐ์  ใจตรง เดี๋ยวนะครับ ท่านนิวัฒน์ ผมอยากให้ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนก่อนได้ไหมครับ มีอีกไหมครับ ท่านที่จะในเขตอ่ืนมีไหมครับ 
 วาระอ่ืน ๆ มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร ครับ 
นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ท่านประธานชุมชนทุกท่าน  และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม 
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ทุกท่านครับ  วันนี้ที่ผมอยากมาพูดก็คือเรื่องในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ที่ซอยราชธุรกิจ 3 ที่ร้านยิ่งยงสวัสดิ์ วันนั้นก็มีตัวผมมีท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรีทั้ง 3 ท่าน แท่านปลัดเทศบาล และท่านรองปลัดเทศบาล ซึ่งก็อยู่กันหลาย
คนร่วมถึงท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีก็อยู่ วันนี้ผมขอชื่นชมว่าหน่วย ปภ.ของเรานั้น
ทำงานได้รวดเร็วมาก เข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วก่อนที่พุทธญาณสมาคมจะเข้าไปทั้ง ๆ ที่ถูกปกติ
แล้วนี้พุทธญาณสมาคมจะเข้าไปถึงในพื้นที่ก่อนเรา ที่นี่ในสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นก็คือขาดการ
ประเมินพื้นที่ที่ดี คนที่เข้าถึงคือเรา แต่คนที่ระงับเพลิงได้เบ็ดเสร็จ คือ พุทธญาณสมาคม   
อันนี้คือความจริงที่ผมเห็นในพื้นที่  เพราะผมขึ้นไปดูด้วยตัวเอง ด้วยเรื ่องการประเมินชุด
อุปกรณ์เราไม่พร้อมเท่าเขา ของพุทธญาณสมาคมเขาจะมีชุดเซฟตี ้ซึ ่งพร้อมที ่จะเข้าไป    
ผจญเพลิงข้างในสามารถเดินฝ่าเพลิงเข้าไปได้เลย แต่ชุดของเรานั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำได้
ครับ ได้แต่ฉีดน้ำอยู่ในระยะไกล ๆ แล้วก็เรื่องการประสานงาน เรื่องรถน้ำ รถที่จะเข้ามาเติม
น้ำนั้นน่ะไม่มีการประสานงานเข้ามาหรือการประสานงานนั้นช้าเกินไป ทำให้รถที่ฉีดพ่นน้ำอยู่
ทั้ง ๆ ที่มันจะหมดแล้ว แต่เราไม่มีรถมาเติมน้ำ แต่สุดท้ายก็มา แต่ว่าช้าไปนิดนึง อันนี้เรื่องที่ 
2 ส่วนเรื่องการประสานงานจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ ปภ.น้ำดื่มเราเข้าถึงได้ช้ามากทั้ง ๆ ที่เรา
เข้าไปคนที่ระงับเพลิงอยู่นี้เขาไม่มีน้ำดื่มครับ ในจุด ๆ นี้ก็ไม่ได้ติติงนะครับ แต่แค่อยากให้
แก้ไขให้รวดเร็วมากขึ้น เพราะคนที่เขาระงับเพลิงนี้เขาก็ต้องการน้ำในการดื่ม เพราะอากาศ
ข้างในตอนที่ระงับเพลิงนี้ร้อนมาก ฝุ่นเยอะมาก ควันเยอะมาก ในวันนั้นก็ต้องขอขอบคุณ 
ปภ.ที่ได้เข้าไปได้รวดเร็วนะครับ ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ ก็คงจะไม่มีอะไรเดี๋ยวขอให้ปรับปรุงแก้ไขตรง
นี้ให้รวดเร็วขึ้น แล้วก็การประสานงานการประเมินงานให้ดีขึ้นนิดนึง ขอบคุณครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร  ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านอ่ืนอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี ผมจะให้ท่านนิวัฒน์ ปิดนะครับ มีไหมครับท่านอ่ืนที่จะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ  ถ้าไม่มี 
 ผมขอเชิญท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ครับ 
นายนิวัฒน์  ปลั่งศิริ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ ผมนิวัฒน์  ปลั่งศิริ  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ท่านบอกให้ปิดเหมือนกับสภาใหญ่เลยนะครับ ใช้เวลา 2 ชัว่โมงปิด  ผมมีเรื่องเดียว 

จริง ๆ ก็ไม่มีหรอกครับ พอดีเมื่อสักครู่นี้ไปนั่งสนทนากับท่าน ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอนุชา 
พุทธศรี ประธานชุมชนซอยแก้วทรานี ท่านฝากมาถามเก่ียวกับเรื่องงบเศรษฐกิจฐานรากที่มี
การแปรญัตติจากสภาผู้แทนราษฎร เรื่องของการทำถนนซอยราชการ ผมจำได้ว่าโครงการนี้
มันรู้สึกจะเคยมีได้สนทนาหารือกันไปแล้ว น่าจะเป็นเรื่องของปูยางแอสฟัลท์ติก แต่เข้าใจว่า
ไปติดขัดที่ส่วนไหนเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ข้อมูลแว่ว ๆ ว่าติดขัดที่จังหวัดก็อยากจะให้ทางผู้บริหาร
ได้ช่วยชี้แจงให้ทางท่านประธานชุมชนที่ฝากเรื่องให้ผมมาอภิปรายในสภาด้วยครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนิวัฒน์  ปลั่งศิริ ขออีกรอบหนึ่งนะครับ ไม่ทราบมีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดท่ีจะอภิปรายวาระอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมเสริมท่านนิดนึงก่อนที ่

ท่านนายกเทศมนตรีจะตอบนะครับ ผมตามงานท่านประเสริฐ  เอราวัน ซึ่งท่านได้เข้ามาดู
เรื่องถนนสุขาภิบาล 9 เมื่อครั้งที่แล้วว่าการจะทำถนนเส้นนี้ ทีนี้ผมมาฟังเรื่องของโยธาธิการ
ผังเมืองจังหวัด ไม่แน่ใจว่าจะมีเส้นนี้ด้วยหรือเปล่า อันนี้ผมขอคำชี้แจงท่านนายกเทศมนตรี  
ได้ตอบข้อซักถามนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่าผมก็ถูกตามเรื่องนี้ตลอดอยู่ เพราะคนใน
พื้นที่ที่อาศัยอยู่ถนนสุขาภิบาล 9 ข้างโรงรับจำนำนี้ หลายท่านก็ห่วงใยว่าเราจะไม่ได้เข้าไป
ดำเนินการให้เดี ๋ยวนี้ อันนี้ผมขอคำชี้แจงเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วที่ท่านประเสริฐ เอราวั น      
ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน  ท่านได้ถามท่านเอาไว้ก็ส ่วนหนึ ่ง   แล้วก็ส่วนหนึ ่งที ่ผมเห็น          



๓๑ 
 

ท่านพงษ์ดนัยได้กล่าวเรื่องไฟไหม้นั่นเป็นความโชคดีที่เราไม่ได้สูญเสียเรื่องชีวิต ซึ่งผมก็เคย
กล่าวเอาไว้ครั้งที่แล้วที่ห้องประชุมว่ากาฬสินธุ์นั ้นสูญเสีย ไม่ได้ไหม้เยอะ แต่เราสูญเสีย
เจ้าของร้านกับหลานสาวไปนั้นเป็นที่น่าเสียใจก็อยากให้ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลสิ่งใดที่
เราจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องงบประมาณก็ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องจัด
เรื่องของงบประมาณถึงจะมีเงินจัดซื้อชุดผจญเพลิง อันนี้ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลไว้เลยก็
ฝากท่านนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามที่ผมได้ฝากเพิ่มเติมนิดนึงครับ ขอบคุณครับ  ขอ
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ตามที่ท่านประเสริฐ เอราวัน ได้ชี้นำก็เป็นข้อคิดที่ดี ถามว่าทางคณะผู้บริหารนี้เตรียมงานไว้
ไหม เตรียมไว้หมดทุกอย่าง เรื่องวิชาการตั้งแต่อันแรกเลย เราได้อะไรมาบ้างในส่วนตรงนี้ 
เพราะว่าเอาไว้เดือนหน้ามันก็จะมีข้อซักถามจะถามประธานชุมชนว่าที่ท่านไปทัศนศึกษานี้ 
ท่านได้อะไรกลับมาบ้าง และจะมาดำเนินการในชุมชนของท่านอย่างไร อันนี้ผมเตรียมไว้อยู่
แล้ว นันทนาการมันก็ไปได้หลายเรื่องการที่เราไปดูงานนี้ เพราะว่ายอมรับอยู่ว่าไปเที่ยวแรก
เหนื่อยไหม เหนื่อยทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลก็นั่งมองหน้ากันเหนื่อยจริง ๆ ในส่วนนี้เราก็
อยากทำให้มันครบเวอร์หมดทุกอย่าง แต่เราไปดูงานแต่ละแห่งนี้ เราเตรียมไว้ชั่วโมงหนึ่งก็
หลุดไปชั่วโมงครึ่งเวลามันก็เลยคลาดเคลื่อนไป เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับด้านอาหารอันนี้เรา
ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ไปในนามกรุ๊ปทัวร์ ถ้าไปในนามกรุ๊ปทัวร์นี้เราตำหนิได้เลยท่านสมาชิก
สภาเทศบาลครับ เราไปคิดเป็นรายหัวตก 1,000 กว่าบาท 1,700 – 1,800 บาท ไปเทียบ
กับของนักการเมืองเขาหัวละ 7,500 บาท ท่านต้องดูข้อเปรียบเทียบ แม้กระทั่งเชียงคานนี้
คิดเป็นรายหัวนี้ก็พันเตี้ย ๆ ต้องบอกพันเตี้ย ๆ ผมยังไม่ได้สรุปแต่รู้ว่าพันนิด ๆ เอง กรณีแบบ
นี้ผมว่าผมพอใจไหม พอใจ 100 คน เขายกมือให้ผม 60 คน ผมพอใจ แต่อีก 40 คน ตรง
นั้นนี้ผมจะเก็บมาเป็นรายละเอียด ว่าที่เราผิดพลาดเรื่องอะไร ผมก็จะมีข้อสรุปในตัวผมเอง
กับทางเจ้าหน้าที่ แล้วในปีต่อไป 40 % ตรงนั้นจะต้องไม่มีตรงนี้หรือมีให้น้อยที่สุด ยอมรับขา
กลับที่กินข้าวนี้ล่าช้าไป สืบเนื่องจากช่วงทำเวลารถนี้เข้าใจกันผิดไปแวะกันอีกที่หนึ่ง ผมคุย
กันไว้ว่าให้แวะมอเตอร์เวย์ แต่เขาไปอีกที่หนึ่งเลยให้วิ่งอ้อมก็เลยล่าช้า เรารู้อยู่ว่าที่มันช้า ๆ 
เพราะอะไร เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ที่เดินทางผมแจ้งให้ทุกคนนะครับ ใน
งบประมาณไม่มีแต่เราประกันชีวิตให้ทุกคน และรถเจ้าหน้าที่จะสแตนบายติดก้นตลอด 
เพราะประสบการณ์ที่เคยผ่านมามีปีหนึ่งเราไประยองกินกุ้งกินหอยอย่างเอร็ดอร่อย ขากลับ
ท้องเสียได้แวะ ได้กลับอีกวันหนึ่งชุดหนึ่ง เราก็มีรถสแตนบาย ไม่ใช่ไม่มีสแตนบาย งานทุก
งานที่ออกไปทางเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนการงาน ผมต้องชมเชย เพราะว่าเป็นปีแรกการค้นหา 
การอะไรทุกอย่างนี้เขาเตรียมพร้อมได้ดี โดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เขา
ละเอียดไวถามแล้วตอบได้ด้วย วันนั้นผมถามว่าที่รถล่าช้าเพราะอะไรก็สื่อเป้าหมายกันผิดก็
แจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลทราบนะครับ เราไปดูงานเราได้โครงการใหม่ ผมจะตัดแว่นตา
ผู้สูงอายุให้กับประชาชนในเขตเทศบาลด้วย แล้วโครงการที่เราไปดูที่แสนสุข อันนี้เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพแต่ว่าวงเงินเราน่าจะไม่พอ เพราะเราเป็นเมืองเล็ก เราไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยว 
แต่เราก็ได้ข้อคิดของเขาก็จะเอามาจับใส่เทศบาลเป็นเคสตาร์ดี้ เราไม่ได้ทำทีหนึ่งสิบยี่สิบราย 
อาจจะทำสักสองรายก่อนหรืออะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอันนี้  ในส่วนของ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่คุยกันเรื ่องไฟฟ้าขยายเขต งบประมาณปี 2566 นี้เราตั้งไว้แค่ 
200,000 บาท แต่โครงการเราเข้ามา 9 โครงการ เช่น ศรีหมอนซอย 7 นี้ 41,874 บาท 
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หลังร้านอาหารตะวันนา 27,227 บาท  ซอยมุกดารีสอร์ท 41,512 บาท  หนองลุมพุกซอย 
4 แยกท่ีสอง 48,196 บาท ถนนวัฒนชัย 85,376 บาท  หนองลุมพุกซอย 6/1  36,996 
บาท  หนองลุมพุกซอย 18  47,338 บาท  ซอยแยกประปาซอย 3/1  68,478 บาท  
ถนนด้านทิศเหนือสระสวรรค์บ้านเกิ้ง 28,750 บาท  ใน  9  โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
425,751.35  บาท  แต่งบประมาณเราตั้งไว้แค่ 200,000 บาท ไม่ใช่ว่าทางคณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองไม่ได้ทำอะไร เตรียมไว้หมดนะครับ  เงินเรามี 200,000 บาทแต่ที่
เราทำตั้งไว้ 9 ซอย 9 เส้นนี้ 425,751 บาท เงินขาดไป 225,751 บาท ปัญหาคือเรื่องเงิน
นะครับ ทางเจ้าหน้าที่เราเอาเข้าเรียบร้อยหมดทุกตัว ไฟฟ้าแจ้งประเมินราคา รายละเอียด
เรียบร้อยหมด  ตอนนี้ติดประเด็นที่ว่าเงินขาดไป 225,751  บาท  แค่นั้นเอง  ตอนนี้คุยกับ
ท่านปลัดอยู่จะหาเงินมาจากไหน  เพื่อให้บรรลุ 9 ซอยนี้ให้มันจบ  เพราะว่ากองช่างทำอะไร
เรียบร้อย ประสานทางไฟฟ้าเรียบร้อย ประเมินออกมาเรียบร้อย ปรากฏงบเรามีแค่นี้ ตั้งไว้ปี
ละ 200,000 บาท ก็ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ  ในส่วนของเงินเศรษฐกิจ
ฐานราก  โครงการนี้ตามเรื่องกันมาเป็น 5-6 เดือน  ปรากฏประกาศออกมาว่าหาผู้รับจ้างได้
ไม่เกิน วันที่ 30 พฤศจิกายน  ปรากฏเราได้ผู้รับจ้าง ในวันที่  28 พฤศจิกายน  แต่เดี๋ยวนี้
ระบบการประกวดประกาศราคาอีบิดดิ้งนี้หลังจากได้ผู้รับจ้างแล้ว  อีก 7 วัน จะต้องทำการ
อุทธรณ์จะมีบริษัทไหนเข้ามาอุทธรณ์ไหม ปรากฏว่าเรารอจังหวะ 7 วัน นั้นบวกไปบวกมาตก
ไป 11 วัน มันเลยเวลาทำการไปก็ทำเรื ่องเข้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็บอกชะลอเรื ่องก่อน  ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็ทำเรื ่องไปที ่มหาดไทย ตอนนี้
มหาดไทยก็แทงเรื ่องลงมาให้ระงับเลย แต่ก็มีข้อแนะนำจากข้างบน เราก็อุทธรณ์กลับว่า
โครงการที่ขอไปได้แล้วนั้นเป็นความต้องการของประชาชนบ้านไผ่ เป็นศูนย์กลางคมนาคม ถ้า
ขาดตรงนี้ไปบ้านไผ่จะเสียโอกาส ตอนนี้เราทำเรื่องอุทธรณ์แล้วครับ แล้วเดี๋ยวก็จะมีผู ้หลัก
ผู้ใหญ่ติดตามเรื่อง เราไม่ให้หลุดหรอกครับ แต่จะช้าไปนิดนึง บางแห่งเจออุปสรรคเลยทำได้
แค่ครึ่งทาง เบิกเงินแล้วครึ่งทาง ตัดปั๊บก็ไม่มีเงินเทศบาลใหญ่ ๆ โอเคจ่ายขาดได้ แต่บาง
เทศบาลไม่มีเงินแล้วจะทำกันอย่างไร โครงการนี้เป็นลักษณะให้เหมือนไม่ให้ และก็อยู่ที่
ความสามารถของผู้รับจ้างด้วยว่าถ้าให้นี้เดือนหนึ่งคุณทำเสร็จไหม ต้องเสร็จอะไรประมาณ
นั้นนะครับ เพราะเพ่ิงเจอแบบนี้ก็ขอบคุณทางท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เป็นห่วง ในส่วนของ
ท่านประธานสภาเทศบาล ถนนสุขาภิบาล ซอย 9 นี้ เราก็ไม่อยากเอางบประมาณของเราไป
ทำเสียประโยชน์  เพราะว่าในงบผังเมืองนี้เขาจะมีลงในจุดนี้อยู่แล้ว ผมก็อาจจะพูดคุยว่าให้
คุณปูให้จบไปในทีเดียวเลย งวดที่แล้วเราก็แจ้งให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ในส่วนนี้
เราก็ไม่ต้องใช้งบประมาณเราแต่อดใจรออีกนิดนึง แต่ผมก็มั่นใจว่าบริษัทนี้ไม่เกเรเหมือน
บริษัทนู้น เพราะว่าผมก็ได้ไปดูงานอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ ถ้าใครได้ไปดูที่จังหวัดชัยภูมิ บริษัทนี้
เขาทำงานที่จังหวัดชัยภูมิจบเรียบร้อยแล้ว เรื ่องการเลนน้ำออกจากเมืองก็เลยแจ้งให้กับ   
ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังทางสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของท่านพงษ์ดนัย       
ไผ่เบญจพร วันนั้นผมก็ยังนั่งอยู่บนเทศบาล พรรคพวกผมโทรมา ผมบอกมันบ่ายสามไฟไหม้
ตรงศรีหมอนทางรถไฟ บอกไม่ใช่นี้แยกโอวเปงฮงตกใจเลยเจ็ดโมงนิด ๆ งานป้องกันเราเข้าไป
เร็วไหม   เข้าไปเร็วมาก แต่มีอุปสรรคค่อนข้างมากพอสมควร ชุดลุยไฟเราไม่มีเลยทั้ง ๆ      
ที่งานป้องกันของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในโซนนี้ไม่มีใครเทียบเท่ากับเรา เพราะมีแต่เรียก    
ทางเทศบาลเราไปอบรมทบทวน เมืองพลกล้าพูดนะครับ ความชำนาญไม่เท่ากับเรา เพราะ
เขามีไฟไหม้น้อย  แต่บ้านไผ่เราไฟไหม้มากเจ้าหน้าที่เราเลยมีประสบการณ์ แต่ขาดอุปกรณ์
ตามที่ท่าน สท.พงษ์ดนัยได้เกริ่น เพราะว่าอะไรบางท่านก็บอกเกริ่น ๆ เข้าหูมันแพง ผมบอก
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มันแพงไหมก็แพง เพราะมันเป็นอุปกรณ์พิเศษ ถามว่าชีวิตคนนี้ราคาเท่าไหร่ วันนั้นนายเต่า
เรานี้มีอะไรมีแมสอยู่ 2 แผ่น ออกมาเหมือนแมวตลบฝุ่น ดำปิ๊ดปี๋เลย เพราะมันมีแต่ควัน ควัน
เยอะจริง ๆ ด้วย เพราะว่ามันไฟลุกลามไปไหม้เรื่องสายไฟ แล้วก็มีฉนวนกันไฟ แล้วก็เป็น
พลาสติกอะไรพวกนี้แหละครับ ที่เข้าไปดู วันนั้นก็ทำงานค่อนข้างลำบาก และก็ทางเทคนิค
ด้วย อาคารชั้น 4 น้ำอัดเข้าไป 6 คันรถ ท่านคิดดู กลัวตึกจะพังก็บ่อยให้คายตัวให้น้ำระบาย
ออกหมด บังเอิญว่าอาคารยิ่งยงสวัสดิ์นี้สมัยก่อนเป็นผู้รับเหมาเอง เขาทำเองอาคารแข็งแรง 
วันนั้นก็ชมเชยงานป้องกันของเรา แต่เราขาดอุปกรณ์ แต่กับหน้าอายดีกว่าผมว่าได้นะครับ  
พุทธญาณสมาคมเขามีชุดมีอะไรหมด เราไม่มี แต่ความพร้อมเรามีมากกว่าเขาตรงนี้ก็ฝาก
สะท้อนไปถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาล อย่างไรก็เที่ยวหน้าช่วยกันโปรดพิจารณาด้วยก็ได้ถาม
เจ้าหน้าที่แล้วตั้งหลายสมัยกี่ปีแล้วก็มีแต่ตัวหนังสือตัวเลขพอถึงเวลาไม่สมควรไม่มีอะไรก็ว่า
ไป เพราะพวกเราไม่ได้ไปพจญเพลิงกับเขา เขาเสี่ยงอุบัติเหตุไม่รู้ ควันนี้ผมเคยเจอสำลักแล้ว
มันขึ้นสมองแบบมันจะวูบไปเลย ผมเคยนะครับ เข้าไปในบ้านที่เขาไฟไหม้นี้สูดเข้าไปนี้มันขึ้น
สมองแล้วมันจะมึนน็อค เราเรียกอาการน็อคก็เรียนชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในส่วน
ของท่านไสว มัชฌิมา ก็ฝากรองกฤษฎ์แล้วกันเห็นไปดูทางด้วยกันอย่างไรก็เอาให้มันจบ ๆ 
เรื ่องไฟฟ้าท่านประดิษฐ์ก็เข้าใจว่า เม็ดเงินเรามีอยู ่ 200,000 บาท งานเราทะลุไป 
400,000 กว่าบาท ตอนนี้เงินยังขาดอยู่อีก 200,000 กว่าบาท ถ้าปล่อยออกไปซอยโน้น 
ซอยนี้ไอ้ซอยที่ไม่ได้ก็จะบ่นพวกผมอีกก็คุยกันอยู่ว่าหาเงินมาเติมเถอะอีก 200,000 กว่า
บาท ก็ได้จ่ายให้ไฟฟ้าทีเดียวจบ แล้วเขาก็จะออกมาทำทีเดียว ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้ตอบข้อซักถามและข้ออภิปรายของท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล 
นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร ขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของท่านประเสริฐ  เอราวัน  ที่ได้ซักถามพอดี 
นายกเทศมนตรี ท่านรองมนัส มาซา ดูแลเรื่องการศึกษาก็อยากให้ท่านรองมนัสได้ชี้แจงให้กับทาง 
 ท่านประเสริฐ  เอราวัน  ด้วยครับ 
นายชานล  ธนระพีโชติ ขอเชิญท่านมนัส  มาซา  รองนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมนัส   มาซา   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี ผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุกชุมชน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกท่านครับ 

ขออนุญาตกราบเรียนเกี่ยวกับเรื ่องที่ทางท่าน สท.ประเสริฐ เอราวัน ได้พูดอภิปรายในที่
ประชุมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง จริง ๆ แล้วทางผู้บริหารทั้ง 2 แห่งนี้ เพ่ิงย้ายมารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2565 ทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากว่าท่านสมศักดิ์  ศิริหล้า จากโรงเรียนเทศบาล  
บ้านไผ่ กับ ท่านจิตโศภิณ  เคนจันทึก เกษียณอายุราชการพร้อมกัน และก็มีผู้ที่ย้ายเข้ามา
ใหม่ คือ ผอ.ปารณัท  รุจิชยากูร มาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ และ ผอ.วิลาวรรณ  จันทรัง มา
ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ซึ่งจริง ๆ แล้วทางโรงเรียนน่าจะให้ความสำคัญก็ได้เน้น
ย้ำไปแล้วว่าบอร์ดคณะกรรมการสถานศึกษานี้ถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช 2546 มาตรา 38 เขาให้มีบอร์ด
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งบอร์ดนี้ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการบริหารกิจการของสถานศึกษา 
จริง ๆ แล้วก็ถ้าพูดว่าเนิ่นนานก็เนิ่นนาน 2 เดือน จริง ๆ แล้วน่าจะได้เรียกประชุมและเชิญ
ประชุมแล้ว แต่ว่าในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ปกครอง หรือว่ากิจกรรมต่าง ๆ 
ทางโรงเรียนทั้ง 2 ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมงาน แต่ไม่ใช่เป็นการประชุ มคง
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จะต้องรออนุมัติโครงการต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวผมแล้ว ผมถ้าย้ายมา 
ผมจะต้องเข้าไปทำความรู้จักกับบอร์ดคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้นำเรียนกับทางทั้ง 2 
โรงเรียนไปแล้วว่าอย่างน้อยก็ต้องโปรโมทตัวเองแนะนำไม่ใช่ว่ามาอยู่ร่วมกัน ร่วมชายคา
เดียวกันยังไม่ร ู ้จ ักว่าท่านไหนเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านไหนเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา เพราะว่าในแต่ละโรงเรียนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนหรือที่โรงเรยีน
เทศบาล 2 อน ุบาลสาธ ิตก ็ม ี  ส ่วนใหญ่ก ็ เป ็นข ้าราชการเกษียณ เป ็นถ ึงตำแหน่ง                  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่นเขต 2 ท่านณรงศักดิ์  มหัทธอธิกรม
อะไรพวกนี้ ท่านบริสุทธิ์  กระแส ท่านเป็นถึงรอง ผอ.เขต ท่านจะให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะ
ในการบริหารงานของโรงเรียนได้ดี ท่านก็ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้นำเรียนคณะกรรมการได้
ร่วมประชุมกันเพ่ือวางแผนในการที่จะพัฒนาโรงเรียนต่อไป เหตุผลหนึ่งที่ยังไม่ได้เชิญประชุม
ก็คือเนื่องจากว่าเคยได้เสนอแนะกับทางโรงเรียนไปว่าในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนนั้น
นอกจากงบตามเทศบัญญัติแล้วยังมีงบที่เป็นงบเงินสะสมของโรงเรียน แต่โรงเรียนก็มีค่อนข้าง
จะมากตัวเลข 7 หลักข้ึน ก็ได้เสนอแนะว่าให้ทำโครงการผ่านคณะกรรมการแผนของโรงเรียน   
แล้วก็เสนอมาที่กองการศึกษา กองการศึกษาตอบกลับไปแล้วก็ขอให้ใช้จ่ายเงินอย่างอื่นหรือ
เงินสะสมของโรงเรียน แล้วก็จะผ่านบอร์ดคณะกรรมการของสถานศึกษา  อันนี้ก็คงต้องรอ
ตรงนี้ เพราะว่าบางสิ่งบางอย่าง อย่างเช่น การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในเรื่องการประมาณ
การค่าใช้จ่ายจะต้องผ่านกองช่าง ผ่านกองช่าง อย่างเช่นจะตกแต่ง ทาสี ปรับปรุงซ่อมแซม
อะไรต่าง ๆ ต้องผ่านให้กองช่างไปประเมินราคาให้ก็เลยทำเรื่อง ตอนนี้อยู่ระหว่างเรื่องที่ทาง
กองการศึกษาประสานกับกองช่าง เพ่ือให้กองช่างออกไปแล้วก็จะได้นำประมาณการประกอบ
กับโครงการเพื่อขออนุมัติฝ่ายแผนของทางโรงเรียน เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็เลยให้เหตผุล
ว่ารอตรงนี้อยู่นิดนึง  เพราะฉะนั้นก็คงจะได้ให้เร่งรัด อย่างเช่น ท่าน สท.บุญเหลือก็เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ท.2 ใช่ไหมครับ ใช่นะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เจอหน้า 
ค่าตากัน เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอดใจรอสักนิดนึง โดยระเบียบแล้วภาคเรียนละ 1 ครั้ง  เป็น
อย่างน้อย ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ถ้าไม่มีเรื่องก็ต้องทำให้มี ถ้าอยากมีเรื่อง
ประชุมก็ต้องทำให้มี  อย่างน้อย ๆ ก็เมื่อเช้าก็ได้พูดคุยกับคุณครูที่ โรงเรียน ท.2 ว่าในเรื่อง
ของชุดนักเรียน ซึ่งอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเราไปจัด
จ้างชุดที่ไม่อยู่ในท้องตลาด ทีนี้เด็กท่ีย้ายเข้าย้ายออกย้ายเข้ามาถ้ามาสักคนสองคนมันอาจจะ
ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้สต๊อกชุดเอาไว้มันก็ล่าช้า นั้นก็เป็นปัญหาว่าถ้าจะเปลี่ยน ผมก็เรียน
ว่านำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื ่อที ่จะให้ความเห็นชอบในการที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นก็นำเรียนว่าเอาบอร์ดเป็นกำบังเป็นเกาะกำบัง เพราะฉะนั้นก็อาศัย
มติที่ประชุมของบอร์ดคณะกรรมการสถานศึกษา ในการบริหารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร
ต่าง ๆ ฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้ทางท่านผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน ในการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงโรงเรียน ผมเห็นไปในทิศทางที่ดีขึ ้นก็อยากจะเชิญชวนไปดูก็ได้ว่าเขามีส่งความ
เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวมาทางไลน์มาโดยตลอดก็ได้ติดตามอยู่ ยกมือให้กำลังใจกันอยู่
กำลังวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสถานศึกษา ซึ่งเมื่อวานนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตก็ได้นำเด็กนักเรียนไปโชว์ความสามารถ ณ ที่เวทีถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ่อยู่นะครับ 
เพราะฉะนั้นในสัปดาห์ต่อไปก็คงจะเป็นของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ก็ขออนุญาตนำเรียนกับ
ท่านประเสริฐ และท่ีประชุมเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชานล  ธนระพีโชติ ขอบคุณท่านรองมนัส  มาซา  ที่ได้ชี้แจงข้อสงสัยของท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ฝาก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เขียนโครงการงบประมาณ วันนี้สมาชิกสภาเทศบาลมีความ 
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ใส่ใจเรื่องขยายเขตไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ชี้แจงแล้วว่างบประมาณปี 
2566 มันมีแค่ 200,000 บาท ส่วนเงินที่จะหามาเพิ่มเติมอย่างไรที่จะไปขยายเขตให้ทั้ง   
3 เขต นี้อีก 200,000 กว่าบาท ก็ต้องดูท่านนายกเทศมนตรีว่าจะทำได้อย่างไรหรือไม่ก็ฝาก
เจ้าหน้าที่ที่จะเขียนแบบร่างงบประมาณ ซึ่งที่จำได้นี้ช่วงหนึ่งมันมีการตั้งงบประมาณขยาย
เขตเอาไว้ถึง 500,000 บาท บางปีตั้งไว้ 500,000 บาท ขยายประปาก็ 500,000 บาท 
ก็ลองไปทบทวนดูว่าอาจจะต้องตั้งมากขึ้นไหมในช่วงห่วงเวลาแบบนี้ที่จะมีการขยายเขตในปี 
2567 ก็ฝากเจ้าหน้าที่ และก็ฝากเรื่องชุดพจญเพลิงถ้าจะเขียนโครงการเพื่อทำงบประมาณ
ขอให้ท่านไปศึกษาจากมูลนิธิบ้านไผ่ว่าเขาจัดซื้อเป็นชุดใหม่หรือเป็นชุดมือสอง ถ้าจะให้ความ
ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของเราและก็เป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน    
เมื่อเกิดเรื่องของภัยก็ฝากผู้ถืองบประมาณอยากให้ไปศึกษาดูก่อน เพ่ือจะขออำนาจสภาแห่งนี้ 
เพื่อตั้งงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปก็ฝากเอาไว้นะครับ ผมมีเรื่องแจ้งอีกนิดนึงว่าพรุ่งนี้  วันที่    
21 – 22 กุมภาพันธ์  2566 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที ่รวมทั ้งเจ ้าหน้าที่
คณะกรรมการนะครับ ที่จะไปทำแผนอยู่ที่จังหวัดหนองคายก็ขอให้ตรงตามกำหนดเวลาให้
ท่านเดินทางกันทุกท่านอย่างปลอดภัยก็ไปทำแผนที่จังหวัดหนองคายทุกท่านที่ได้ลงและแจ้ง
ชื่อเอาไว้แล้วก็ให้เดินทางตามกำหนดเวลา ส่วนวันที่ 27 – 28  กุมภาพันธ์  2566 ที่จะไป
กับ อสม.สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางผมอยากให้ตอบใบตอบ
รับในวันนี้ให้เสร็จนะครับ ช่วงบ่ายผมจะออกคำสั่งให้ท่านได้ ท่านใดที่จะไปวันที่ 27 – 28 
กุมภาพันธ์  2566 กับคณะ อสม. ก็ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านนะครับ ท่านใดที่
อยากจะไปแต่ยังไม่ได้ตอบรับก็ขอให้ไปกรอกแบบตอบรับให้เสร็จวันนี้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่
จะได้ทำรายชื่อให้เสร็จก็ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาล วันนี้ผมเชื่อว่าในญัตติเราไม่มี มีแต่ อ่ืน 
ๆ ซึ่งวันนี้สมาชิกสภาเทสบาลทุกท่านได้ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีทุก ๆ ท่าน ได้นำเสนอ
ปัญหาและความเดือดร้อนสู่สภาแห่งนี้  ท่านนายกก็ได้ตอบข้อซักถามและจะนำไปปฏิบัติใน
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  วันนี้ก็ได้ใช้เวลาของท่านเป็นพอสมควรแล้ว  เพราะว่านี้
ก็เที่ยงยี่สิบห้านาทีก็แจ้งนะครับ ว่าหลังเลิกประชุมก็จะมีอาหารอยู่ห้องยูทปาร์คก็ฝากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติม  ผมจะขอปิดการประชุม  ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว   ในวันนี้กระผม
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านประธานชุมชนทุก
ชุมชน ที่ได้เข้ามาประชุมและสังเกตการณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ผมขอปิดประชุม
สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ครับขอบคุณครับ 

เลิกประชุม  ปิดเวลา 12.30 น. 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                           (นางสาวนิชาภา  เศษภักดี) 

      พนักงานจ้างทั่วไป 
 
(ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม      (ลงชื่อ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสาวรุ้งลักษณ ์ จันทร์สงคราม)                     (นายเลอสันติ์  นามบุดดี) 
         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
 
 



๓๖ 
 

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       
       (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน)           (นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน) 
      หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล            เลขานุการสภาเทศบาล 

 

คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้แล้ว 
   เมื่อวันที่           เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 
 
 ร.ต.อ.                ประธานกรรมการ  (ลงชื่อ)             กรรมการ 

(ประดิษฐ์  ใจตรง)            (นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร) 
          สมาชิกสภาเทศบาล                 สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)             กรรมการ 
        (นายธัชทร  อภิโชติดิลก)                (นายเกษม  ชวฤทธิ์) 

สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล 
 
(ลงชื่อ)          กรรมการ   (ลงชื่อ)    กรรมการ  
 (นายละออ  บุญส่ง)                (นายไสว  มัชฌิมา) 
          สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)            กรรมการและเลขานุการ 
             (นางสาวสมมาศ  สันคำ) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

 สภาแห่งนี้รับรองรายงานการประชุมนี้ 
                                    เมื่อวันที่          เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2566 

 
 
                      (นายชานล  ธนระพีโชติ) 
                        ประธานสภาเทศบาล  
  
 
 

 
 

 

 

 



๓๗ 
 

 

 

 

 


